

หลักการที่ 2

การพัฒนาความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระเจ้า

บทที่ 1

พัฒนาความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระเจ้าโดยการรู้จักพระองค์

พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์เองในพระคัมภีร์ ยิ่งเรารู้จักพระองค์มากเท่าไร ก็ยิ่งจะทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้นด้วย

ยกตัวอย่างในพระคัมภีร์อย่างเช่น พระเยซูเล่าเรื่องที่ทำให้เราเห็นภาพเกี่ยวกับความรักของพระบิดาที่มีต่อคนทั้งหลายที่ได้หันหนีไปจากพระองค์

ลูกา 15:11-24 ¹¹พระเยซูตรัสว่า “ชายคนหนึ่งมีบุตรสองคน ¹²บุตรคนเล็กพูดกับบิดาว่า ‘พ่อ ขอแบ่งทรัพย์สินส่วนที่ตกเป็นของลูกให้ลูกด้วย’ บิดาจึงแบ่งสมบัติให้แก่บุตรทั้งสอง ¹³ต่อมาไม่กี่วัน บุตรคนเล็กนั้นก็รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเดินทางไปยังเมือง ไกล และผลาญทรัพย์สินของตนที่นั่นด้วยการใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือย ¹⁴เมื่อใช้จ่ายจนหมดสิ้นทุกอย่างแล้ว ก็เกิดกันดารอาหารอย่างรุนแรงทั่วเมืองนั้น เขาจึงเริ่มขาดแคลน ¹⁵เขาไปอาศัยอยู่กับชาวเมืองนั้นคนหนึ่ง และคนนั้นก็ใช้เขาไปเลี้ยงหมูที่ทุ่งนา ¹⁶เขาอยากจะอิมท้องด้วยฝักถั่วที่หมูกินนั้น แต่ไม่มีใครให้อะไรเขาเลย ¹⁷เมื่อเขาสำนึกตัวได้ จึงพูดว่า ‘ลูกจ้างของพ่อไม่ว่าจะมีมากสักแค่ไหนก็ยังมียาอาหารเหลือเฟือ แต่ข้ากลับต้องมาอดตายที่นี่ ¹⁸ข้าน่าจะลุกขึ้นไปหาพ่อ และพูดกับท่านว่า ‘พ่อ ลูกผิดต่อสวรรค์และผิดต่อท่านด้วย ¹⁹ไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีกต่อไป ขอโปรดให้ลูกอยู่ในฐานะของลูกจ้างคนหนึ่งของท่านเถิด’ ” ²⁰แล้วเขาก็ลุกขึ้นไปหาบิดา แต่เมื่อเขายังอยู่แต่ไกล บิดาก็เห็นเขาและมีใจสงสาร จึงวิ่งออกไปกอดคอและจูบแก้มของเขา ²¹บุตรคนนั้นก็กล่าวกับบิดาว่า ‘พ่อ ลูกผิดต่อสวรรค์และผิดต่อท่านด้วย ไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีกต่อไป’ ²²แต่บิดาสั่งพวกบ่าวของตนว่า ‘จงรีบไปเอาเสื้อผ้าที่ดีที่สุดที่สุดออกมาสวมให้เขาเอาแหวนมาสวมที่นิ้วมือ และเอารองเท้ามาสวมให้ด้วย ²³และจงไปเอาลูกวัวตัวที่อ้วนพีมาฆ่าเลี้ยงกันเพื่อความรื่นเริง ²⁴เพราะว่าลูกของเราคนนี้ได้ตายแล้วแต่กลับเป็นขึ้นอีก หายไปแล้วแต่ได้พบกันอีก’ พวกเขาต่างก็มีความรื่นเริง’

จากเรื่องนี้ เราได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา ความรัก การให้อภัย และรอคอยเรากลับไปมาหาพระองค์ และยังได้เรียนรู้ด้วยว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ให้และปรารถนาที่จะอวยพรลูกของพระองค์ เราได้เห็นสิ่งต่างๆ ทั้งหมดเหล่านี้ในเรื่องของพระบิดา เมื่อเราได้รู้จักพระลักษณะของเจ้า เราก็จะซาบซึ้งในพระองค์มากยิ่งขึ้น รวมถึงความรักและการยกย่องที่เรามีต่อพระองค์ก็เพิ่มขึ้นด้วย

เราเรียนรู้ความจริงเหล่านี้จากเรื่องนี้ แต่ก็มีข้อพระคัมภีร์หลายข้อที่บอกเราเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้าอย่างจำเพาะเจาะจง อย่างเช่นในยอห์น 3:16 เราก็ได้รู้ผ่านสิ่งที่พระองค์ทรงทำว่าพระเจ้านั้นทรงรักมาก เรามากแค่ไหนและให้มากมายเพียงใด

ยอห์น 3:16 ‘พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์’

ทุกครั้งที่เปิดพระคัมภีร์ เรามีโอกาสที่จะรู้จักพระเจ้ามากขึ้น ด้วยความรู้ที่จิตวิญญาณของเราที่เติบโตขึ้น มีอีกหนึ่งตัวอย่างจากพระธรรมอพยพที่กล่าวถึงในตอนที่ไม่เสสได้พบพระเจ้า

อพยพ 34:6-7 ‘แล้วพระยาห์เวห์เสด็จผ่านไปข้างหน้าท่าน ตรัสว่า “พระยาห์เวห์ พระยาห์เวห์ เป็นพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระกรุณาและพระคุณ พระองค์กรุณา ทรงบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคง และความสัตย์จริง ผู้ทรงสำแดงความรักมั่นคงจนถึงพันๆชั่วอายุคน ผู้ประทานอภัยการล่วงละเมิด การทรยศและบาป แต่จะไม่ทรงละเว้นการลงโทษอย่างแน่นอน และทรงให้โทษบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานถึงสามชั่วสี่ชั่วอายุคน’

ในตอนที่เราได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระกรุณาและพระคุณ พระองค์กรุณา ทรงบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคง และความสัตย์จริง

เมื่อเราใคร่ครวญถึงความจริงเหล่านี้ เราจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยนอกจากขอบพระคุณและนมัสการพระองค์ ซึ่งยิ่งเรารู้จักพระองค์มากเท่าไร เราก็ยังสามารถนมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงได้มากขึ้น

บทที่ 2

พัฒนาความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระเจ้าผ่านการอธิษฐาน ตอนที่ 1

หากเราอยากมีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระเจ้า เราต้องอธิษฐาน

ก. การอธิษฐานคือการพูดคุยกับพระเจ้า

พระเจ้าทรงสร้างอาดัมและเอวาเพื่อที่พระองค์จะมีความสัมพันธ์กับพวกเขา และที่พวกเขาจะมีความสัมพันธ์กับพระองค์ด้วย ก่อนที่ทั้งสองคนจะทำบาป ปกติอาดัมและเอวาจะพบกับพระเจ้าในช่วงบ่ายของแต่ละวัน แต่ละคนมีความสุขในการมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแบบนี้ได้หายไปเพราะความบาป แต่พระเยซูทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อฟื้นความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า วันนี้พระเจ้ากำลังเรียกคุณให้กลับมามีความสัมพันธ์กับพระองค์เป็นการส่วนตัว

1 ยอห์น 1:3 'สิ่งที่เราได้เห็นและได้ยินนั้น เราก็อธิษฐานให้พวกท่านรู้ด้วย เพื่อท่านจะได้มีสามัคคีธรรมกับเรา และเราก็มีสามัคคีธรรมกับพระบิดา และกับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์'

วิธีแรกที่เราสามารถมีความสัมพันธ์กับพระองค์ได้ในแต่ละวันคือการพูดคุยกับพระองค์ผ่านการอธิษฐาน

เราควรตื่นขึ้นมาแล้วพูดว่า 'ข้าแต่พระเจ้า สวัสดิตอนเช้า' เป็นสิ่งดีที่จะพูดกับพระเจ้าก่อน ก่อนพูดกับคนอื่นใด ใน *มาระโก 1:35* พูดถึงวิธีที่พระเยซูอธิษฐานในตอนเช้าว่า 'ในเวลาเช้ามีพระองค์ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปยังที่สงบ และทรงอธิษฐานที่นั่น'

เราควรพูดกับพระเจ้าตลอดทั้งวัน

สดุดี 55:17 'ทั้งเวลาเย็น เวลาเช้า และเวลาเที่ยง ข้าพเจ้าร้องทุกข์และคร่ำครวญ และพระองค์จะทรงฟังเสียงของข้าพเจ้า' ความจริงแล้ว พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าเราควนอนธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ ในลักษณะนี้หมายถึงการพูดคุยกับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ

1 เธสะโลนิกา 5:17 บอกไว้ว่า 'จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ'

การอธิษฐานไม่จำเป็นต้องออกเสียงเสมอไป แต่สามารถอธิษฐานในใจได้ด้วย

เราถูกบอกรอให้อธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ แต่เราเองก็ควรหาเวลาพิเศษที่จะอธิษฐานด้วยเช่นกัน พระเยซูทรงทำเป็นตัวอย่างแก่เรา โดยการที่พระองค์มักปลีกตัวจากผู้คนและไปอธิษฐาน

ลูกา 5:16 ‘แต่พระองค์มักจะเสด็จออกไปยังที่เปลี่ยวและทรงอธิษฐาน’

ข. การอธิษฐานนับเป็นการทูลขอพระเจ้าสำหรับบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยเช่นกัน

พระเยซูบอกเราในมัทธิว 7:7-11 ⁷“จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่าน ⁸ เพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ และทุกคนที่แสวงหาก็ก็นพบ ทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขา” ในพวกท่านมีใครบ้างที่จะเอาก้อนหินให้ลูกเมื่อเขาขอมมปัง? ¹⁰ หรือให้หมูเมื่อลูกขอปลา? ¹¹ เพราะฉะนั้น ถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่ลูกของตน ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะประทานสิ่งดีแก่พวกที่ขอตอพระองค์’ เพราะว่าพระเจ้าทรงดีและรักเรา พระองค์เต็มใจที่จะตอบคำอธิษฐานของเราและประทานสิ่งดีแก่เรา

- หากคุณอธิษฐานและทูลขอพระเจ้าสำหรับบางสิ่งบางอย่าง พระองค์ก็จะทรงประทานให้
- หากคุณแสวงหาพระเจ้า พระองค์ก็จะทรงประทานให้
- หากคุณเคาะประตูแห่งแผ่นดินสวรรค์ พระเจ้าก็จะตอบรับคุณด้วย

คุณคือลูกของพระเจ้า พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาที่รักในสวรรค์ พระองค์จึงอยากของขวัญที่ดีแก่คุณ พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า มีการต่อสู้ การอิจฉา และความขัดแย้งในคริสตจักรเกิดขึ้นมากมายเพราะว่า ‘ท่านทั้งหลายอยากได้แต่ไม่ได้ ท่านก็ฆ่ากัน พวกท่าน โลกแต่ไม่ได้ ท่านก็ทะเลาะและทำสงครามกัน ท่านไม่มีเพราะไม่ได้ขอ’ (ยากอบ 4:2)

ข้อความนี้สำคัญมาก ‘ท่านไม่มีเพราะไม่ได้ขอ’

พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาที่รัก เราจำเป็นต้องทูลขอพระองค์ เราไม่จำเป็นต้องอิจฉาคนอื่นหรือต่อสู้แย่งชิงกับคนอื่น เราต้องอธิษฐานทูลขอพระเจ้า

เมื่อเราอธิษฐานทูลขอ เราจำเป็นต้องขอด้วยแรงจูงใจที่ถูกต้อง ยากอบ 4:3 กล่าวไว้ว่า ‘พวกท่านขอและไม่ได้รับเพราะขอผิด หวังจะเอาไปสนองความปรารถนาชั่วของตนเอง’

ให้จำไว้ว่า แรงจูงใจของเราควรออกมาจากท่าทีแห่งความรักที่เรามีต่อพระเจ้าและผู้อื่น พระเจ้าบอกว่าอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆ เลย แต่จงอธิษฐานทุกเรื่อง และอธิษฐานด้วยใจขอบพระคุณ

ฟิลิปปี 4:6-7 กล่าวไว้ว่า ‘อย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆ เลย แต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่คุณทำขอ โดยการอธิษฐานและการวิงวอน พร้อมกับการขอบพระคุณ แล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์’

เวลาอธิษฐานทูลขอในสิ่งที่เราอยากได้ ต้องอธิษฐานด้วยความเชื่อว่าพระองค์ทรงสถับฟังอยู่ และห่วงใยคุณ โปรดรู้ว่า พระเจ้าทรงเป็นความรัก

มัทธิว 6:26-34 กล่าวไว้ว่า ²⁶ ‘จงดูนกทั้งหลายบนฟ้า พวกมันไม่ได้หว่าน ไม่ได้เกี่ยว ไม่ได้รวบรวมไว้ในยุ้งฉาง แต่พระบิดาของพวกท่าน ผู้สถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงพวกมันไว้ ท่านไม่ประเสริฐกว่าพวกมันหรือ? ²⁷ มีใครในพวกท่านที่โดยความกระวนกระวาย สามารถต่ออายุของตนให้อยืนนานขึ้นอีกชนิดหนึ่งได้ ²⁸ ท่านกระวนกระวายถึงเครื่องนุ่งห่มทำไม? จงพิจารณาว่าดอกไม้ในทุ่งน่านั้นเติบโตขึ้นอย่างไร มันไม่ทำงาน มันไม่ปั่นด้าย ²⁹ แต่เราบอกพวกท่านว่า แม้แต่กษัตริย์ซาโลมอนเมื่อทรงบริบูรณ์ด้วยศักดิ์ศรี ก็ไม่ได้แต่งพระองค์งามเท่าดอกไม้เหล่านั้นสักดอกหนึ่ง ³⁰ และถ้าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ทุ่งนาอย่างนั้น ซึ่งเป็นอยู่วันนี้และรุ่งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟ โอพวกมีความเชื่ออ่อนแอ พระองค์จะไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิ่งขึ้นกว่านั้นหรือ? ³¹ เหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายและกล่าวว่าจะเอาอะไรกิน? หรือจะเอาอะไรดื่ม? หรือจะเอาอะไรนุ่งห่ม? ³² เพราะว่าบรรดาคนต่างชาติแสวงหาสิ่งทั้งปวงนี้ แต่พระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงนี้ ³³ แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้ ³⁴ “เพราะฉะนั้น อย่ากระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้ เพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีเรื่องกระวนกระวายของมันเอง แต่ละวันนี้ก็มีทุกข์พอกันแล้ว’

อธิษฐานด้วยใจที่ถ่อม ยากอบ 4:6 ‘พระเจ้าทรงต่อสู้คนที่หยิ่งจองหอง แต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจ’

อธิษฐานด้วยใจบริสุทธิ์ ยากอบ 5:16 ‘เพราะฉะนั้นท่านจงสารภาพบาปต่อกันและกัน และจงอธิษฐานเผื่อกันและกัน เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รับการศึกษาโรค คำวิงวอนของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากและเกิดผล’

บทที่ 3

พัฒนาความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระเจ้าผ่านการอธิษฐาน ตอนที่ 2

ก. การอธิษฐานคือการทูลขอพระเจ้าเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเพื่อนผู้เชื่อของเราและตัวเราด้วย

กษัตริย์ดาวิดเขียนในพระธรรมสดุดี 51:10 ‘ขออย่าทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ไปจากพระพักตร์พระองค์ และขออย่าทรงนำพระวิญญูณบริสุทธิ์ของพระองค์ไปจากข้าพระองค์’

กษัตริย์ดาวิดอธิษฐานขอให้พระเจ้าสร้างหัวใจที่บริสุทธิ์และจิตวิญญูณที่ชอบธรรมในตัวของท่าน ท่านรู้ว่าท่าทีที่ถูกต้องภายในใจของท่านควรจะได้รับกรรือฟื้นใหม่อีกครั้ง

เอเฟซัส 3:16-19 ¹⁶ข้าพเจ้าทูลขอให้ประทานความเข้มแข็งภายในจิตใจด้วยฤทธานุภาพที่มาทางพระวิญญูณของพระองค์แก่พวกท่าน ตามพระสิริอันอุดมของพระองค์ ¹⁷ให้พระคริสต์ประทับในใจของท่าน โดยทางความเชื่อ ให้ท่านได้หยั่งรากและตั้งมั่นอยู่ในความรัก ¹⁸ข้าพเจ้าทูลขอให้ท่านสามารถเข้าใจร่วมกับธรรมิกชนทั้งหมดถึงความกว้าง ความยาว ความสูง และความลึก ¹⁹คือให้ซาบซึ้งในความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้ เพื่อพวกท่านจะได้รับความบริบูรณ์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม’

หัวข้ออธิษฐานที่ดีที่ควรอธิษฐานมีดังนี้

หมายเหตุ ในหลายครั้งก็เป็นสิ่งดีที่จะอธิษฐานโดยใช้ชื่อพระคัมภีร์ ถ้าอาจารย์เปาโลอธิษฐานขอให้ผู้เชื่อทั้งหลายได้รับการชูกำลัง ดังนั้นแล้วคุณก็ควรอธิษฐานแบบนั้นเช่นกัน “ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงโปรดเสริมกำลังข้าพระองค์ด้วยฤทธิ์เดชผ่านทางพระวิญญูณของพระองค์” ให้เราอ่านพระคัมภีร์และอธิษฐานตามชื่อพระคัมภีร์

อธิษฐานตามหัวข้อดังต่อไปนี้ที่อยู่ในเอเฟซัส 3:16-19

- อธิษฐานเพื่อสำหรับกำลัง
- อธิษฐานเพื่อสำหรับฤทธิ์เดชหรือพระวิญญูณบริสุทธิ์ในชีวิตของคุณ
- อธิษฐานเพื่อสำหรับกำลังในภายในของคุณ
- อธิษฐานขอให้พระคริสต์ดำรงอยู่ในชีวิตของคุณ
- อธิษฐานเพื่อที่คุณจะเข้าใจว่าความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั้นเป็นอย่างไร

- อธิษฐานเพื่อที่คุณจะได้รับ การเติมเต็มด้วยความไพบูลย์ของพระเจ้า

ให้คุณอธิษฐานหัวข้อเหล่านี้เพื่อตัวเอง ครอบครัวของคุณ และคนในคริสตจักรของคุณ

โคโลสี 1:9-10 ⁹ เพราะเหตุนี้ นับตั้งแต่วันที่เรารู้เรื่องนี้ เราก็ไม่ได้หยุดอธิษฐานและทูลขอเพื่อท่านทั้งหลาย เพื่อให้ท่านเต็มเปี่ยมด้วยความรู้เรื่องพระประสงค์ของพระองค์ โดยสรรพปัญญาและความเข้าใจฝ่ายจิต วิญญาณ ¹⁰ เพื่อพวกท่านจะดำเนินชีวิตอย่างสมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และจะเป็นที่ขอบพระทัยของพระองค์ ทุกประการ คือให้ท่านเกิดผลในการดีทุกอย่าง และเจริญขึ้นในความรู้ถึงเรื่องพระเจ้า'

- อธิษฐานเพื่อที่คุณจะรู้ น้ำพระทัยของพระเจ้า
- อธิษฐานเพื่อที่คุณจะมีสติปัญญาและความเข้าใจในฝ่ายวิญญาณ
- อธิษฐานเพื่อที่คุณจะเดินด้วยท่าทีที่เหมาะสมในทางของพระเจ้า
- อธิษฐานเพื่อที่คุณจะเป็นที่ขอบพระทัยของพระองค์ทุกประการ
- อธิษฐานเพื่อที่คุณจะเกิดผลในการดีทุกอย่าง
- อธิษฐานเพื่อที่คุณจะเจริญขึ้นในความรู้ถึงเรื่องพระเจ้า
- อธิษฐานขอให้มีความอดทนนานและอดกลั้นต่อความทุกข์ยากด้วยความชื่นชมยินดี

ให้พูดคุยกับพระเจ้าทั้งวัน ทูลขอพระองค์ในสิ่งที่คุณจำเป็น อธิษฐานเพื่อกำลังและการเติบโตฝ่ายวิญญาณของคุณ อธิษฐานอย่างเดียวกันสำหรับผู้อื่นด้วย บทเรียนที่สำคัญที่สุดในเรื่องการอธิษฐานคือการที่คุณทำตามนั้น

หมายเหตุ การอธิษฐานนับว่าเป็นการนมัสการ การสรรเสริญ การฟังเสียงพระเจ้าและการไคร่ครวญ พระคำด้วยเช่นกัน เราจะพูดในรายละเอียดในบทต่อไป

ข. การอธิษฐานคือการพูดกับพระเจ้าผู้ทรงรักเรา

เป็นสิ่งที่สำคัญมากเวลาที่เรารับฟังพระเจ้าด้วยการอธิษฐาน ก็เป็นการที่เราระลึกถึงว่าเรากำลังพูดกับใครอยู่ พระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักเรา

โรม 5:8 'แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา'

พระเจ้าทรงรู้ความอ่อนแอต่างๆ ของเรา พระองค์ทรงรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรา พระองค์ทรงสร้างเราและ
ประทานชีวิตให้แก่เราในทุกๆ วัน

สดุดี 139:1-4,7,17-18 ¹ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ได้ทรงตรวจสอบข้าพระองค์ และทรงรู้จักข้าพระองค์ ²เมื่อ
ข้าพระองค์นั่งลงและลุกขึ้น พระองค์ทรงทราบ พระองค์ทรงเข้าใจความคิดของข้าพระองค์ได้แต่ไกล ³พระองค์
ทรงตรวจตราวิถีและการนอนของข้าพระองค์ และทรงคืบคั้นเกี่ยวกับทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์ ⁴ข้าแต่พระยาห์เวห์
แม้ก่อนที่ลิ้นของข้าพระองค์จะพูด พระองค์ก็ทรงทราบความเสียหายแล้ว ⁷ข้าพระองค์จะไปไหนให้พ้นพระ
วิญญานของพระองค์ได้? หรือข้าพระองค์จะหนีไปไหนให้พ้นจากพระพักตร์ของพระองค์? ¹⁷ข้าแต่พระเจ้า
สำหรับข้าพระองค์แล้ว พระคำริของพระองค์ล้ำค่ายิ่ง รวมกันเข้าก็มากมายนักหนา ¹⁸ถ้าข้าพระองค์จะนับพระ
คำรินั้นก็มากกว่าเม็ดทราย เมื่อข้าพระองค์ตื่นขึ้น ข้าพระองค์จะยังอยู่กับพระองค์'

พระเจ้าทรงรู้จักเราเป็นอย่างดี ทั้งดีและร้าย แต่พระองค์เลือกที่จะตายแทนบาปของเราในขณะที่เรายัง
เป็นคนบาปอยู่ พระองค์ไม่ได้รอจนกระทั่งเราเลิกทำบาปก่อนที่พระองค์จะทรงสำแดงความรักและพระคุณของ
พระองค์แก่เรา ความรอดและการได้รับการอภัยเป็นของขวัญที่พระองค์มอบแก่เรา พระองค์กำลังเรียกให้เรารับ
เอาของขวัญนี้ เราไม่จำเป็นต้องรอจนกระทั่งเราทำตัวเองให้ดีขึ้นก่อน แล้วถึงจะเข้ามาหาพระองค์

1 โครินธ์ 1:26-27 ²⁶พี่น้องทั้งหลาย จงพิจารณาคุณภาพพวกท่านเมื่อได้รับการทรงเรียกมีน้อยคนที่โลกถือว่ามี
ปัญญา มีน้อยคนที่มีอำนาจ มีน้อยคนที่มีตระกูลสูง ²⁷แต่พระเจ้าได้ทรงเลือกพวกที่โลกถือว่าโง่ เพื่อทำให้พวกมี
ปัญญาอับอาย และได้ทรงเลือกพวกที่โลกถือว่าอ่อนแอ เพื่อทำให้พวกที่แข็งแรงอับอาย'

กาลาเทีย 2:20 'ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า ชีวิตซึ่งข้าพเจ้า
ดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่ด้วยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้า และได้
ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า'

- เราไม่ต้องกลัวที่จะเข้าหาพระเจ้า
- พระเจ้าทรงรักเราและให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เรา
- พระเจ้าทรงพร้อมที่จะช่วยเหลือเราและอวยพรเรา ถ้าหากเราจะเดินตามทางของพระองค์

ฮีบรู 4:16 'ฉะนั้นขอให้เราเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณด้วยความกล้าเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะพบพระคุณที่ช่วยเราในยามต้องการ'

เอเฟซัส 2:4-5 '4แต่พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา พระองค์ทรงรักเราโดยความรักอันใหญ่หลวงของพระองค์ 5ถึงแม้ว่าเราเป็นคนตายเนื่องจากการละเมิด พระองค์ยังทรงทำให้มีชีวิตอยู่ร่วมกับพระคริสต์ (พวกท่านได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณ)'

1 ยอห์น 4:9-11 'ความรักของพระเจ้ก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราโดยข้อนี้คือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลก เพื่อเราจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตร ความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้า แต่ที่พระองค์ทรงรักเรา และทรงใช้พระบุตรของพระองค์มา เพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเรา ท่านที่รักทั้งหลาย ถ้าพระเจ้าทรงรักเราอย่างนั้น เราก็ควรจะรักกันและกันด้วย'

เศฟันยาห์ 3:17 'พระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าทรงอยู่ท่ามกลางเจ้าเป็นนักรบผู้ทรงช่วยให้รอด พระองค์จะทรงเปรมปรีดิ์เพราะเจ้าด้วยความยินดี และทรงสงบในความรักของพระองค์ พระองค์จะทรงเรีงรำเพราะเจ้าด้วยการร้องเพลงเสียงดัง'

สดุดี 86:15 'ข้าแต่องค์เจ้านาย แต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งพระกรุณาและพระคุณกริ้วซ้ำ และอุคมด้วยความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์'

1 ยอห์น 3:1 'ข้าแต่องค์เจ้านาย แต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งพระกรุณาและพระคุณกริ้วซ้ำ และอุคมด้วยความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์'

เมื่อคุณอธิษฐาน พยายามจำไว้เสมอว่า พระเจ้าทรงรักคุณมากกว่าพี่น้อง มากกว่าเป็นเพื่อน หรือมากกว่าผู้ใด

บทที่ 4

พัฒนาความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระเจ้าผ่านการอ่านและเชื่อฟังพระวจนะคำ

ถ้าเราอยากมีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระเจ้า เราจำเป็นต้องรู้พระวจนะคำและทำตามพระวจนะคำ

ก. พระวจนะคำนั้นทรงพลานุภาพ

หนึ่งในผู้รับใช้คริสเตียนที่ยอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งที่เคยรับใช้กับสังกัดของเราคือเฮลเดอร์ ฟรานซิส โก้ ตอนเขาเริ่มเข้าร่วมหนึ่งในคริสตจักรเครื่องของเราที่เพมบา โมซัมบิก เขาไม่เข้าใจในเรื่องความรอด เขาเริ่มเป็นล่ามให้แก่คนที่คริสตธรรมและฟังพระวจนะคำทางวิทยุ ไม่นานหลังจากนั้นเขาก็เข้าใจขาวประเสริฐและเชื่อในพระเยซู ทุกวัน เวลาเขาเดินไปทำงาน เขาก็จะฟังพระวจนะคำที่เป็นเสียง และระหว่างเดินทางกลับบ้าน เขาก็ฟังอีกครั้ง เขาฟังพระวจนะคำของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ จิตวิญญาณของเฮลเดอร์เติบโตขึ้น เขาเป็นครูสอนที่ดีและเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็ง เขาไม่ได้แค่ฟังพระวจนะคำเท่านั้น แต่เขายังทำตามพระวจนะคำและพระเจื่ก็ทรงอวยพรเขา เฮลเดอร์เติบโตขึ้นและเป็นผู้รับใช้ที่เข้มแข็ง ที่ประกาศข่าวประเสริฐกับเด็กๆ หลายร้อยคน เพราะเขาฟังอ่าน และทำตามพระวจนะคำของพระเจ้า พระคัมภีร์ทรงพลานุภาพและสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของใครก็ได้

ฮีบรู 4:12 'เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอ และคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุกระทั้งแยกจิตและวิญญาณ ทั้งข้อกระดูกและไขในกระดูก และสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย'

พระคัมภีร์ทรงพลานุภาพ เพราะเราได้เรียนรู้ว่าพระเยซูทรงเป็นใคร อะไรคือสิ่งที่พระองค์ทำเพื่อเรา เราคือใครในฐานะที่เราเป็นคริสเตียน และอะไรคือน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเรา ผมอยู่ในเส้นทางการรับใช้มายาวนานกว่า 40 ปี ตลอดระยะเวลาดังกล่าว ผมได้เห็นว่าคุณที่อ่าน ฟัง และเชื่อฟังพระคัมภีร์ล้วนเป็นคน ที่เติบโตฝ่ายวิญญาณ เขาเหล่านั้นคือคนที่พระเจ้าใช้ในพันธกิจ เป็นคนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำงานผ่านเขา และให้สิทธิอำนาจฝ่ายวิญญาณแก่เขา

ด้วยเหตุนี้เอง จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพระคัมภีร์จึงมีความสำคัญมาก

ข. พระคัมภีร์ได้รับการคล้อยจากพระเจ้า

ผู้ที่เขียนได้เขียนพระคัมภีร์เพราะพวกเขาได้รับการคล้อยจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

2 ทิโมธี 3:16-17 ¹⁶ ‘พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการคลุจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การแก้ไขสิ่งผิด และการอบรมในความชอบธรรม ¹⁷ เพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพร้อมการดีทุกอย่าง’

พระคัมภีร์ทั้ง 66 เล่ม ตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวรณ์ได้รับการคลุจจากพระเจ้าและน่าเชื่อถืออย่างสมบูรณ์แบบ

เราจะ‘ได้รู้’ได้อย่างไรว่าพระคัมภีร์นั้นเป็นจริง

หลายร้อยปีก่อนที่จะมีการพยากรณ์ถึงการประสูติของพระเยซูเป็นจำนวน 55 ครั้ง การพยากรณ์เหล่านั้นถูกบันทึกลงในพระคริสตธรรมพันธสัญญาเดิม การพยากรณ์ทั้ง 55 ครั้งนี้ล้วนเป็นความจริง สิ่งที่พวกเขา กล่าวถึงไม่ว่าจะเป็น พระเยซูจะประสูติที่ไหน พระองค์จะประสูติจากหญิงสามพรหมจารีย์ พระองค์จะถูกแทง ทนทุกข์ทรมาน และสิ้นพระชนม์เพื่อความบาปของเรา

มีคาห์ 5:2 ‘แต่เจ้า เบธเลเฮม เอฟราธาห์ ผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาตระกูลของยูดาห์ จากเจ้า จะมีผู้หนึ่งออกมา เพื่อเรา เป็นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอล ต้นตระกูลของท่านมาจากสมัยเก่า จากสมัยโบราณกาล’

อิสยาห์ 7:14 ‘ข้าแต่องค์เจ้านาย แต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งพระกรุณาและพระคุณ กริ้วซ้ำ และอุดมด้วยความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์’

อิสยาห์ 53:3-6 ³ ‘ท่านถูกดูหมิ่นและถูกทอดทิ้ง เป็นคนที่รับความเจ็บปวด และกุ่นเคืองกับความทุกข์ยาก และเป็นคั่งผู้ซึ่งคนทั้งหลายหันหน้าหนี ท่านถูกดูหมิ่น และเราไม่ได้นับถือท่าน ‘แน่ที่เดียวท่านแบกความเจ็บไข้ของพวกเรา และหอบความเจ็บปวดของเราไป กระนั้นพวกเขายังคิดว่าที่ท่านถูกตี คือถูกพระเจ้าทรงโอบตีและข่มใจ ⁵ แต่ท่านถูกแทง เพราะความทรยศของเรา ท่านบอบซ้ำเพราะความบาปผิดของเรา การตีสอนที่ตกบนท่านนั้นทำให้พวกเรา มีสวัสดิภาพ และที่ท่านถูกเขี่ยนตีกี้ทำให้เราได้รับการรักษา ‘เราทุกคนหลงทางไปเหมือนแกะ ต่างคนต่างหันไปตามทางของตนเอง และพระยาห์เวห์ทรงวางความผิดบาป ของเราทุกคนลงบนตัวท่าน’

ในพันธสัญญาใหม่ พระธรรมมัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น ได้บอกเราถึงสิ่งที่เป็นบันทึกเกี่ยวกับชีวิตและพันธกิจของพระเยซูไว้อย่างแม่นยำ พระธรรมทั้ง 4 ตอนในพระคัมภีร์นี้ ที่ถูกเรียกว่าหนังสือพระกิตติคุณ ถูกเขียนจากการเห็นเป็นพยานด้วยสายตา ความจริงเหล่านี้ที่พวกเขาเปิดเผยสามารถพิสูจน์ได้โดยการบันทึกทางประวัติศาสตร์ในอดีตกาล ซึ่งได้รับการพิสูจน์ต่อมาโดยผลกระทบที่พวกเขาได้สร้างขึ้นในประวัติศาสตร์

ผู้ติดตามพระเยซูได้เปลี่ยนแปลงโลกไป ผู้ติดตามทั้งหมดล้วนสนับสนุนความน่าเชื่อถือในพระธรรมมัทธิว
มาระโก ลูกา และยอห์น ในหนังสือทั้ง 4 เล่มนี้ พระเยซูของก็สนับสนุนความจริงในพระคัมภีร์ด้วย

ในมัทธิว 5:17 พระเยซูตรัสว่า ‘อย่าคิดว่าเรามาล้มเลิกธรรมบัญญัติและคำของบรรดาผู้เผยพระวจนะ เรา
ไม่ได้มาล้มเลิก แต่มาทำให้สมบูรณ์ทุกประการ’ หมายถึงว่าพระเยซูทรงเชื่อและวางใจในพันธสัญญาเดิมที่เป็น
‘บทบัญญัติ’ และ ‘ผู้เผยพระวจนะ’ พระเยซูเองก็ทรงบอกไว้ว่า ‘พระองค์ตรัสตอบว่า มีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า
มนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำ ซึ่งออกมาจากพระ
โอษฐ์ของพระเจ้า’ มัทธิว 4:4 พระเยซูทรงตรัสถึงขอพระคำซึ่งมีอำนาจและมาจากพระเจ้าด้วย พระเยซูทรงตรัส
ในหลายเรื่องที่อยู่ในพันธสัญญาเดิมและแสดงให้เห็นว่าเป็นสิ่งซึ่งมีอำนาจและมาจากพระเจ้า

แม้ว่าพระคัมภีร์จะถูกเขียนมานานหลายร้อยปี โดยผู้เขียนหลายคน แต่เนื้อหาข้อความก็ยังสามาร
สอดคล้องเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งพระคัมภีร์แสดงให้เห็นถึงภาพอย่างชัดเจนเกี่ยวกับพระเจ้าและน้ำ
พระทัยของพระองค์ที่มีต่อมวลมนุษย์ทั้งหลาย

ค. พระคัมภีร์ช่วยทำให้คุณเติบโตขึ้น

2 ทิโมธี 3:15 ‘และตั้งแต่วัยเด็กมาแล้ว ท่านก็ได้เรียนรู้พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งสามารถให้ปัญญาแก่ท่านในเรื่อง
ความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์’

เราได้รู้ผ่านข้อพระคำนี้ว่าพระคัมภีร์สามารถทำให้เราอบรู้ในเรื่องความรอด

2 ทิโมธี 3:16-17 ‘¹⁶พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการคล้อยใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือน
ว่ากล่าว การแก้ไขสิ่งผิด และการอบรมในความชอบธรรม ¹⁷เพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและ
พร้อมพร้อมเพื่อการดีทุกอย่าง’

ในพระธรรมตอนนี้ (2 ทิโมธี 3:16-17) เราได้เรียนรู้ว่าพระคัมภีร์สามารถแก้ไขเรา สอนเราจากผิดเป็น
ถูก และเตรียมเราเพื่อพร้อมในการทำดีทุกอย่าง

เราเองก็ได้รับการสอนตามพระคัมภีร์ว่าความเชื่อของเรานั้นสามารถเติบโตขึ้นได้ผ่านทางพระวจนะคำ
ของพระเจ้า

โรม 10:17 ‘ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์’

ในคริสตจักร เราต้องเรียนรู้จากพระวจนะคำอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น จะต้องมีการเรียนรู้พระคัมภีร์ในแต่ละสัปดาห์ ถ้าคริสตจักรของคุณไม่มีการสอนพระคัมภีร์ในแต่ละสัปดาห์ คุณควรหาหรือไปเริ่มเข้าคริสตจักรใหม่ได้เลย

เราได้เรียนรู้ใน 2 ทิโมธี 4:1 ผู้นำคริสเตียนควรที่จะ...

2 ทิโมธี 4:1 'ข้าพเจ้าขอเตือนท่านอย่างจริงจังเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและพระเยซูคริสต์ผู้จะทรงพิพากษาคนเป็นและคนตาย และขอเตือนโดยอ้างถึงการมาปรากฏของพระองค์และราชอาณาจักรของพระองค์ว่า' อาจารย์เปาโลบอกกับทิโมธีใน 1 ทิโมธี 4:13 ว่า 'จงอุทิศเวลาให้กับการอ่านพระคัมภีร์ในที่ประชุม ให้กับการเทศนาและสั่งสอนจนกว่าข้าพเจ้าจะมา'

ผู้นำคริสเตียนจำเป็นต้องอ่านพระคัมภีร์สำหรับคริสตจักร ศิษยาภิบาลและอาจารย์ทั้งหลายจำเป็นต้องหนุนใจและสอนพระคัมภีร์ เพื่อที่สมาชิกในคริสตจักรจะได้เป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งได้

คุณสมบัติที่สำคัญสำหรับผู้ที่จะเป็นผู้นำในคริสตจักรคือความสามารถที่จะเข้าใจและสอนพระคำพระเจ้าได้

2 ทิโมธี 2:24 'ส่วนผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้องไม่เป็นคนที่ชอบทะเลาะ แต่ต้องมีใจเมตตาต่อทุกคน เป็นอาจารย์ที่เหมาะสมและมีความอดทน'

ง. การรู้พระคัมภีร์นั้นมีค่ามากกว่าการมีสิ่งของใดๆในโลก

สดุดี 19:8-9 'ข้อบังคับของพระยาห์เวห์นั้นถูกต้อง ทำให้ใจยินดี พระบัญญัติของพระยาห์เวห์นั้นบริสุทธิ์ ทำให้ดวงตากระจ่างแจ้ง 'ความยำเกรงพระยาห์เวห์นั้นสะอาดหมดจด ถาวรเป็นนิรันดร์ กฎหมายของพระยาห์เวห์ก็ศักดิ์จริง และชอบธรรมทั้งสิ้น'

พระคัมภีร์แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ โดยหนังสือจำนวน 39 เล่มถูกเขียนก่อนถึงการประสูติของพระเยซู (พันธสัญญาเดิม) และอีก 27 เล่มถูกเขียนหลังการประสูติของพระเยซู (พันธสัญญาใหม่) โดยทั้งพันธสัญญาเดิมและใหม่มีหนังสือรวมกันเป็น 66 เล่ม หนังสือเล่มแรกคือปฐมกาลและเล่มสุดท้ายคือวิวรณ์ โดยพระเจ้าทรงประทานหนังสือทั้งหมดนี้แก่เรา เพราะพระคัมภีร์นั้นทรงมีค่ามาก เราจึงจำเป็นต้องอ่านทั้ง 66 เล่ม ฟังและทำตาม

จ. แนวทางปฏิบัติที่นำไปสู่การทำตามข้อพระคำ

พระคัมภีร์สอนเราเกี่ยวกับวิธีการที่ช่วยให้เราเข้าถึงถ้อยคำของพระเจ้า โดยการใช้อำนาจที่อย่างเช่น ‘ใคร่ครวญ’ (สดุดี 1:2 โยชูวา 1:8) ‘สะท้อน’ (2 ทิโมธี 2:7) ‘พินิจพิจารณา’ (ยากอบ 1:25) ‘อยู่ใน’ (โคโลสี 3:16) ‘พิจารณา’ (สดุดี 119:95) คิดพิจารณา (เยเรมีย์ 2:31) และแม้กระทั่ง ‘กิน’ (เยเรมีย์ 15:16) โดยคำเหล่านี้เป็นการอธิบายถึงการเข้าถึงพระวจนะคำของพระเจ้า

สดุดี 1:1-2 ‘บุคคลผู้เป็นสุขคือ ผู้ไม่เดินตามคำแนะนำของคนอธรรม ไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาป ไม่นั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ย แต่ความปิติยินดีของผู้ผู้นั้นอยู่ในธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์ เขาใคร่ครวญธรรมบัญญัติของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน’

โยชูวา 1:8 ‘อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้า แต่จงตรึงตรองตามมันทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะทำตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้วันนั้น แล้วเจ้าจะมีความเจริญ และประสบความสำเร็จ’

2 ทิโมธี 2:7 ‘จงใคร่ครวญถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าพูด เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานความเข้าใจแก่ท่านในทุกๆ สิ่ง’

ยากอบ 1:25 ‘แต่ผู้ที่พินิจพิจารณาธรรมบัญญัติอันสมบูรณ์แบบซึ่งเป็นธรรมบัญญัติแห่งเสรีภาพและตั้งมั่นในธรรมบัญญัตินั้น ไม่ได้เป็นผู้ที่ฟังแล้วก็ลืม แต่เป็นผู้ที่ประพฤติตาม ผู้นั้นจะได้รับความสุขในการประพฤติของตน’

โคโลสี 3:16 ‘จงให้พระวจนะของพระคริสต์อยู่ในพวกท่านอย่างบริบูรณ์ จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้น จงร้องเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงฝ่ายจิตวิญญานด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าในใจของท่าน’

สดุดี 119:95 ‘คนอธรรมชุ่มคอยทำลายข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์จะพิจารณาพระโอวาทของพระองค์’

วิธีการ 4 อย่างต่อไปนี้เป็นวิธีที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อช่วยให้คุณได้เข้าถึงพระคำและเชื่อมต่อกับพระเจ้าได้

1. อธิษฐานตามข้อพระคัมภีร์

อ่านข้อพระคำแล้วอธิษฐานเกี่ยวกับพระคำตอนนั้นและดูว่าพระคำตอนนั้นสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตของคุณได้อย่างไรหรือพระเจ้าทรงเป็นผู้ใด จากนั้นให้อ่านอีกสักครั้งและอธิษฐาน

คำพยานชีวิตของคนหนึ่ง

“คำอธิษฐานของผมทำให้ผมเกิดความเบื่อ ผมอธิษฐานมานานหลายปี ผมตั้งใจอธิษฐานเพื่อเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีก แต่เมื่อผมอธิษฐานตามข้อพระคัมภีร์ ผมพบว่าคำอธิษฐานของผมทำให้ผมลงลึกไปอีกระดับ ถ้าผมจะอธิษฐานตามข้อพระคัมภีร์แก่ใครสักคน ผมจะเพียงแค่อธิษฐานเพื่อพวกเขาในรูปแบบอีกแบบหนึ่งอย่างสิ้นเชิง มีทรงพลังมากๆ ผมรู้สึกที่ผมกำลังอธิษฐานตามแนวทางที่พระเจ้าปรารถนาให้ผมอธิษฐาน เพราะว่าข้อพระคัมภีร์เหล่านั้นคือถ้อยคำของพระองค์”

2. นิกภาพตามข้อพระคัมภีร์

นิกภาพตามว่าคุณเองนั้นอยู่ในเรื่องหรือเป็นผู้เฝ้ามองที่กำลังดูเรื่องราวเล่าเรื่องไป

3. บันทึก

จดข้อและตอบสนอง โดยการสะท้อนตามพระคำและความหมายของพระคำตอนนั้นในชีวิตของคุณ เปิดตัวคุณเองต่อพระสุรเสียงของพระเจ้าในขณะที่คุณใคร่ครวญ เขียนสิ่งเหล่านั้นออกมาเพื่อให้คุณค่อยเป็นค่อยไปและช่วยคุณให้จดข้อในพระธรรมตอนนั้น ซึ่งการทำอย่างนี้เป็นสิ่งที่ทรงพลังมาก

- เขียนคัดลอกข้อพระคัมภีร์หนึ่งข้อหรือมากกว่านั้นที่แต่ละข้อจิตใจคุณ
- สะท้อนต่อความหมายของพระธรรมตอนนั้น ทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้คุณมีความเข้าใจ ตั้งใจฟังในสิ่งที่พระองค์จะพูดและเขียนบันทึกสิ่งนั้นลงไป
- ขยายความประสบการณ์การจดบันทึกนั้น โดยการเขียนอะไรก็ตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์บอกคุณ ให้เขียนลงในช่วงการเฝ้าเดี่ยวนี้ อาจจะเป็นนิมิตของพระเจ้า และ/หรือคำเผยพระวจนะที่มาถึงคุณ หรือประสบการณ์น่าทึ่งที่มีกับพระเจ้า ที่คุณอยากจะจดจำ อย่างเช่น คำอธิษฐานหรือคำพยานชีวิตที่ได้รับคำตอบแล้ว

4. ใคร่ครวญ

- อ่าน ข้อพระคำตอนนั้นๆ
- ใคร่ครวญ ในข้อพระคำตอนนั้น อ่านทวนอีกครั้งและพิจารณาคุณในพระธรรมตอนนั้นที่โดดเด่นหรือดึงดูดความสนใจจากคุณ หรือเป็นบางอย่างที่ส่งผลต่อชีวิตคุณ จากนั้นให้อ่านทวนพระธรรมตอนนั้นซ้ำๆ จนกว่าคุณสามารถจำได้
- อธิษฐาน เกี่ยวกับพระธรรมตอนนั้น พูดกับพระเจ้าเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้อ่านไปและสิ่งที่คุณได้อ่านไปนั้นส่งผลอย่างไรบ้างกับคุณ
- สงบใจและอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้า

บทที่ 5

พัฒนาความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระเจ้าโดยการไปคริสตจักร

คำว่า ‘คริสตจักร’ คือคำที่อธิบายถึงความหมายของผู้เชื่อทุกคนในโลก เราเองก็ใช้คำว่าคริสตจักรเพื่อสื่อความหมายถึงคริสตจักรท้องถิ่น ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้เชื่อมารวมตัวกันเพื่ออธิษฐาน นมัสการ สามีคิธรรม และฟังเสียงของอ่านพระคัมภีร์ การเทศนา และการสอนพระวจนะคำของพระเจ้า

ส่วนหนึ่งของแผนการพระเจ้าสำหรับผู้เชื่อทุกคนคือการที่ผู้เชื่อเหล่านั้นจะมีส่วนร่วมไปกับคริสตจักรท้องถิ่น ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ควรละเลย

ฮีบรู 10:23-25 ‘ขอให้เรายังคงยึดมั่นในความหวังที่ประกาศไว้ในวันนั้น โดยไม่หวั่นไหว เพราะว่าพระองค์ผู้ประทานพระสัญญาเหล่านั้นทรงซื่อสัตย์ และขอให้เราพิจารณาดูเพื่อจะปลุกใจกันและกันให้มีความรักและทำความดี อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนทำเป็นนิสัย แต่จงหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้น เพราะพวกท่านก็รู้ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว’

เราไม่สามารถขาดการประชุมรวมตัวกันได้ โปรดทราบว่าเราอยู่ร่วมกันที่คริสตจักรท้องถิ่นเพื่อจะ ‘ปลุกใจกันและกันให้มีความรักและทำความดี’ และ ‘หนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้น’ เราไปคริสตจักรเพื่อนมัสการ และได้รับการเสริมกำลัง แต่เราเองก็ต้องไปคริสตจักรเพื่อหนุนใจกันและกันด้วย

พระเยซูเริ่มสร้างคริสตจักรและบอกว่าประตูแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรไม่ได้

มัทธิว 16:18 ‘เราบอกท่านว่าท่านคือเปโตร และบนศิลา นี้ เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และพลังแห่งความตาย จะมีชัยต่อคริสตจักรไม่ได้’

ก. สิ่งที่ทำให้คริสตจักรเป็นคริสตจักรที่ดีคืออะไร

1. ในคริสตจักรที่ดี ศิษยาภิบาลและบรรดาผู้นำรักพระเจ้าและทำตามพระบัญญัติของพระเจ้า

1 ทิโมธี 3:2-13 ‘ผู้ปกครองดูแลนั้นจะต้องเป็นคนที่ไม่มีที่ติ เป็นสามีของหญิงคนเดียว รู้จักประมาณตน มีสติสัมปชัญญะ เป็นคนน่านับถือ มีอธยาศัยต้อนรับแขก เหมาะที่จะเป็นอาจารย์³ ไม่ดื่มสุรามึนเมา ไม่ชอบความรุนแรง แต่อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ชอบการวิวาท ไม่เป็นคนเห็นแก่เงิน⁴ ปกครองครอบครัวของตนได้ดี⁵ อบรมบุตรธิดา ให้มีความนอบน้อมด้วยความเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่ง⁵ (เพราะถ้าชายคนไหนไม่รู้จักปกครองครอบครัว

ของตน คนนั้นจะดูแลคริสตจักรของพระเจ้าได้อย่างไร?) 'เขาจะต้องไม่ใช่คนที่เพิ่งกลับใจใหม่ เกรงว่าเขาจะยโส และถูกลงโทษเช่นเดียวกับมาร 'นอกจากนั้นเขาจะต้องมีชื่อเสียงดีในหมู่คนภายนอก เพื่อเขาจะไม่ถูกติเตียนและไม่ติดกับดักของมาร 'พวกมันายกก็เหมือนกัน จะต้องเป็นคนน่านับถือ ไม่เป็นคนพุดจากลิบกลอก ไม่ดื่มสุรามินเมา ไม่เป็นคนโลกเห็นแก่ได้ 'และจะต้องเป็นคนที่ยึดมั่นในข้อล้าลึกของความเชื่อ ด้วยมโนธรรมที่บริสุทธิ์¹⁰ จึงทดสอบพวกเขาเสียก่อน และเมื่อเห็นว่าไม่มีข้อตำหนิแล้ว จึงให้พวกเขาทำหน้าที่นายนายก¹¹ ส่วนพวกผู้หญิงก็เหมือนกัน ต้องเป็นคนน่านับถือ ไม่ใส่ร้ายคนอื่น รู้จักประมาณตน ซื่อสัตย์ในทุกๆ เรื่อง¹² พวกมันายกนั้นจะต้องเป็นสามีของหญิงคนเดียว และสามารถปกครองบุตร ธิดา และครอบครัวของตนได้ดี¹³ เพราะว่าคนที่ทำหน้าที่นายนายกได้ดีก็มีชื่อเสียงดี และมีความกล้าหาญ อย่างยิ่งในความเชื่อที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์'

2. ในคริสตจักรที่ดี จะมีการสอนพระคำของพระเจ้าทุกสัปดาห์โดยผู้สอนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าและที่ผ่านการศึกษาพระคำของพระเจ้า

ใน 2 ทิโมธี 2:15 อาจารย์เปาโลได้เขียนไว้ว่าผู้นำคริสเตียนจำเป็นต้องศึกษาพระคำของพระเจ้าและสามารถสอนได้

2 ทิโมธี 2:15 'จงอุตส่าห์ถวายตัวท่านเองที่พระเจ้าทรงรับรองแล้วแต่พระองค์ เป็นคนงานที่ไม่อับอาย สอนพระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง'

3. คริสตจักรที่ดีคือสถานที่ที่มีคนอธิษฐาน ในมัทธิว 21:13 พระเยซูตรัสว่า "นิเวศของเรา เราจะเรียกว่าเป็นนิเวศอธิษฐาน"

4. คริสตจักรที่ดีคือสถานที่ที่มีคนรักกันและกันและแสดงความรักต่อกันโดยการช่วยเหลือกันและกัน
อาจารย์เปาโลอธิษฐานเพื่อคริสตจักรในเมืองฟิลิปปี ฟิลิปปี 1:9 'และข้าพเจ้าอธิษฐานว่าขอให้ความรักของท่านทวียิ่งขึ้นพร้อมกับความรู้และวิจารณญาณทุกด้าน'

5. ในคริสตจักรที่ดี จะมีการเทศนาข่าวประเสริฐเรื่องความรอดและการสร้างสาวก

มัทธิว 28:18-20 บอกไว้ว่า เราควรต้องออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่พระเยซูได้สั่งสอนท่านไว้

มัทธิว 28:19-20 ¹⁹เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา จงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ²⁰และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกเขาไว้ และนี่แน่ะ เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค'

ข. ตามหาคริสตจักรที่ทำให้คุณเติบโต

หมายเหตุ ถ้าคริสตจักรที่คุณ ไปมีผู้นำที่มีส่วนในการทำบาปอยู่เรื่อยๆ และไม่ตั้งใจที่จะกลับใจ ให้เข้าไปคุยกับหนึ่งในผู้นำที่มีตำแหน่งสูงกว่าคนนั้น ถ้าพวกเขายังคงไม่ตั้งใจที่จะกลับใจ ให้คุณออกจากคริสตจักรนั้นและหาคริสตจักรอื่นที่ดี อย่างเช่น

- อย่าเข้าร่วมคริสตจักรที่ศิษยาภิบาลหรือใครก็ตามที่เป็นผู้นำมีภรรยาสองคนหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องบาปผิดในเรื่องเพศ ถ้าเขาคนนั้นไม่ตั้งใจที่จะกลับใจ ให้มองหาคริสตจักรใหม่
- อย่าเข้าร่วมคริสตจักรที่ศิษยาภิบาลหรือใครก็ตามที่เป็นผู้นำเมาสุรา ให้มองหาคริสตจักรใหม่
- อย่าเข้าร่วมคริสตจักรที่ศิษยาภิบาลหรือใครก็ตามที่เป็นผู้นำมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องไสยศาสตร์หรือลัทธิเทียมเท็จใดๆ
- อย่าเข้าร่วมคริสตจักรที่ศิษยาภิบาลหรือใครก็ตามที่เป็นผู้นำทำร้ายร่างกายภรรยาของเขา

เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าพระคัมภีร์บอกไว้ว่าคนที่ทำในสิ่งเหล่านี้และไม่ตั้งใจที่จะกลับใจนั้น ไม่ใช่คริสเตียน พวกเขาไม่สามารถเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ได้

1 โครินธ์ 6:9-10 ⁹ท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าคนไม่ชอบธรรมจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า? อย่าหลงผิดเลย พวกที่ล่วงประเวณี พวกไหว้รูปเคารพ พวกผิดผัวผิดเมีย พวกโสเภณีชาย พวกกรักร่วมเพศ ¹⁰พวกขโมย พวกที่โลภ พวกขี้เมา พวกชอบกล่าวร้าย พวกขี้โกง จะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า'

ถ้าคุณกำลังเรียนหนังสือเล่มนี้อยู่ ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่คุณเข้าร่วมคริสตจักรที่เอาจริงเอาจังในเรื่องการสอนพระคำและสร้างสาวก ยังไงก็ตาม ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในคริสตจักรที่ดี จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะต้องหาคริสตจักรที่เข้มแข็ง ในสุภาษิต เราได้เรียนรู้ว่าคนที่เข้มแข็งหนึ่งคนสามารถเสริมกำลังอีกคนที่เข้มแข็งได้

สุภาษิต 27:17 'เหล็กกลับเหล็กให้คมได้ฉันใด คนหนึ่งก็กลับเพื่อนของตนให้เลียบแหลมได้ฉันนั้น'

เราอยากให้คุณไปได้ไปสวรรค์ เราอยากให้คุณเติบโตขึ้น เราอยากเห็นคริสตจักรเข้มแข็งที่มีผู้นำเข้มแข็ง ขออธิษฐานที่พระเจ้าจะทรงเสริมสร้างคริสตจักรของพระองค์

บทที่ 6

พัฒนาความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระเจ้าผ่านการขอบพระคุณและการสรรเสริญ

ก. การขอบพระคุณ

สดุดี 118:1 'จงขอบพระคุณพระยาห์เวห์ เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์'

1 เรเซะ โลกิกา 5:16-18 ¹⁶จงชื่นบานอยู่เสมอ ¹⁷จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ ¹⁸จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า สำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์'

เราควรที่จะมีความสุขชื่นชมยินดีตลอดเวลา อย่าหยุดอธิษฐาน และขอบคุณพระเจ้าในทุกเรื่อง สิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีกับพระเจ้า เรามีหลายเรื่องที่สามารถขอบคุณพระเจ้าได้ เช่น ชีวิตนิรันดร์ ความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรา พระวจนะคำของพระองค์ ครอบครัวของเรา อาหาร และอย่างอื่นอีกมากมาย หัวข้อการขอบพระคุณนี้ควรจะมีตลอดไป เพราะว่าเราควรที่จะขอบคุณพระเจ้าในทุกสถานการณ์

แล้วถ้าหากว่าเหตุการณ์หลายอย่างไม่ได้เป็นไปในทางที่ดีมากล่ะ

ต้องถึงจุดไหนถึงจะทำให้เราได้ขอบคุณพระเจ้า เรามีทางเลือก

มัทธิว 14:19 'แล้วพระองค์มีรับสั่งให้ฝูงชนนั่งลงบนหญ้า เมื่อทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวนั้นแล้ว ก็แหงนพระพักตร์ดูฟ้าสวรรค์ และขอพระพร แล้วทรงหักขนมปังส่งให้พวกสาวก พวกสาวกก็แจกให้คนทั้งปวง'

พระเยซูทรงขอบคุณพระเจ้าก่อนที่สิ่งต่างๆ จะเกิดขึ้น พระองค์ขอบคุณพระเจ้าจากตำแหน่งแห่งความเชื่อ โดยรู้ว่าจะมีการอัศจรรย์เกิดขึ้น การขอบพระคุณไม่ใช่บางอย่างที่เราทำ แต่เป็นบางอย่างที่ชี้นำตำแหน่งหรือทิศทางหัวใจของเรา อะไรก็ตามที่เราจดจ่อจะเติบโตขึ้น การขอบคุณพระเจ้าในเวลาที่ยากลำบาก คุณไม่เข้าทำนั้น ต้องอาศัยความเชื่อและการไว้วางใจว่าพระเจ้ากำลังทำงานอยู่และพระองค์นั้นทรงพระเจ้าที่แสนดี ต้องใช้ความเชื่อในการที่จะเชื่อพระสัญญาในพระคัมภีร์ (ซึ่งพระสัญญาในพระคัมภีร์นั้นมีมากกว่า 7,000 ข้อ) พระเจ้าทรงให้เกียรติความเชื่อของเรา ซึ่งหมายถึงการมีความมั่นใจในสิ่งที่เราหวังไว้และแน่ใจในสิ่งที่เรามองไม่เห็น (ฮีบรู 11:1) การเชื่อในพระสัญญาพระเจ้านั้นทำให้เรามีความหวัง และการมีความหวังช่วยเราให้มีหัวใจแห่งการขอบพระคุณ

‘พระยาห์เวห์ตรัสว่า ‘เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้า เพื่อจะให้ออกนาคและความหวังแก่เจ้า’ (เยเรมีย์ 29:11)

โรม 5:3-4 ‘ยิ่งกว่านั้น เราก็ชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากด้วย เพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้น ทำให้เกิดความทรหดอดทน ‘และความทรหดอดทนทำให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้ และการที่เป็นเช่นนั้นทำให้มีความหวัง’

พระสัญญาอีกอย่างที่จะช่วยเราทำให้เราได้ขอบคุณพระเจ้าในทุกอย่าง ‘เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้า คือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์’ (โรม 8:28)

หมายเหตุ เราถูกเรียกมาเพื่อให้ขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณี เราไม่ได้ถูกบอกมาให้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกกรณี เรื่องร้ายๆ หลายอย่างที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นก็ไม่ใช่สิ่งที่ดี แต่สิ่งที่เราพึงกระทำคือการขอบคุณพระเจ้าแม้ว่าเราจะเผชิญกับที่ไม่ดีก็ตาม พยายามค้นหาสิ่งที่ดีในแต่ละสถานการณ์และทุกสถานการณ์ เพื่อที่จะทำสิ่งนี้ เราจำเป็นต้องเข้าใจว่าพระเจ้าทรงทำทุกอย่างร่วมกันเพื่อการดีและบททดสอบทุกอย่างสามารถสร้างผลที่เป็นนิรันดร์ในชีวิตของเราแต่ละคนได้

ข. การสรรเสริญพระเจ้า

สดุดี 117:1-2 ‘ประชาชาติทั้งสิ้นเอ๋ย จงสรรเสริญพระยาห์เวห์เถิด ชนชาติทั้งปวงเอ๋ย จงยกย่องพระองค์เถิด² เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อพวกเรานั้นใหญ่ยิ่งนัก และความซื่อสัตย์ของพระยาห์เวห์ดำรงเป็นนิรันดร์ สรรเสริญพระยาห์เวห์’

สดุดี 34:1-3 ‘ข้าพเจ้าจะถวายสาธุการแด่พระยาห์เวห์ตลอดไป คำสรรเสริญพระองค์อยู่ที่ปากข้าพเจ้าเสมอ² จิตใจข้าพเจ้าสรรเสริญพระยาห์เวห์ ให้ผู้ทุกข์ใจได้ฟังและยินดี³ จงถวายพระเกียรติแด่พระยาห์เวห์ พร้อมกับข้าพเจ้า ให้เรายกย่องพระนามของพระองค์ด้วยกัน’

การสรรเสริญพระเจ้าหมายถึงอะไร การสรรเสริญพระเจ้ามาจากพระคริสตธรรมพันธสัญญาเดิม ฮาเลล เราใช้คำนี้เกือบทุกสัปดาห์ที่คริสตจักรเวลาที่เรารู้ว่าฮาเลลูยาห์ คำว่าฮาเลลูยาห์หมายถึง “สรรเสริญพระยาห์เวห์” เมื่อเรารู้ว่า “สรรเสริญพระเจ้า” จึงมีความหมายใกล้เคียงมากกับคำว่า ‘ฮาเลลูยาห์’

คำว่า “สรรเสริญ” หมายถึง “ถวายพระสิริแด่พระเจ้า” “ที่จะขอบพระคุณพระเจ้า” “สาธุการพระนามพระเจ้า” “ที่จะป่าวร้องถึง...ความดีของพระองค์ ความรักของพระองค์ พระคุณของพระองค์” หรือสิ่งใดก็ตามที่ยกย่องพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า

สิ่งใดหรือคำพูดใดก็ตามที่เป็นยกย่องพระเจ้า หรือป่าวร้องถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ สิ่งนั้นเรียกว่า การสรรเสริญ

พระคัมภีร์บอกไว้ว่าเราถูกเลือกและถูกสร้างโดยพระเจ้าเพื่อสรรเสริญเยินยอพระองค์

อิสยาห์ 43:21 ‘คือชนชาติที่เราปั้นเพื่อเราเอง เพื่อเขาจะกล่าวคำสรรเสริญเรา’

เรามีชีวิตอยู่เพื่อสรรเสริญพระเจ้าตลอดทั้งวัน เราสามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นด้วยการพูดหรือการร้องเพลงนมัสการ เราสามารถพูดออกมาเป็นเสียงหรือทำภายในใจของเราก็ได้

เอเฟซัส 5:19-20 ¹⁹จงปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงฝ่ายจิตวิญญาณ คือร้องเพลงและสดุดีจากใจของพวกท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า ²⁰จงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาอยู่เสมอสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา’

หนึ่งในเหตุผลหลักที่เรามาร่วมกันในฐานะที่เป็นคริสตจักรคือการร้องเพลงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า พระธรรมสดุดีเรียกร้องให้เราสรรเสริญพระเจ้าร่วมกันสถานนมัสการ

เราจะเติบโตขึ้นในความสัมพันธ์กับพระเจ้าผ่านการสรรเสริญพระเจ้าได้อย่างไร

เมื่อเราสรรเสริญและนมัสการพระเจ้า เราก็เข้าใกล้ชิดพระองค์มากขึ้น พระเจ้าบอกว่าถ้าเราใกล้ชิดพระองค์ พระองค์ก็จะทรงเข้ามาใกล้เราด้วย

ยากอบ 4:8 ‘พวกท่านจงเข้าใกล้พระเจ้า แล้วพระองค์จะเสด็จเข้ามาใกล้ท่าน พวกคนบาปเอ๋ย จงชำระมือให้สะอาด คนสองใจ จงชำระใจให้บริสุทธิ์’

ในพันธสัญญาเดิม ผู้คนจะได้รับชัยชนะเหนือศัตรูผ่านการสรรเสริญ

2 พงสาวดาร 20:22 ‘และเมื่อเขาทั้งหลายเริ่มร้องเพลงและสรรเสริญ พระยาห์เวห์ทรงให้มีกองข่มต่อสู้อัคนอัม โมน คนโมอับ และชาวภูเขาสีร์ ซึ่งเข้ามาสู้กับยูดาห์ และพวกเขา ก็ถูกตีแตกไป’

เมื่อเรานมัสการพระเจ้า จะทำให้จิตวิญญาณของเราขึ้นบาน

สดุดี 63:4 ‘เช่นนั้นแหละ ข้าพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระองค์ ทรายที่ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่ ข้าพระองค์จะชูมือต่อพระนามของพระองค์ ‘จิตใจของข้าพระองค์จะอิมหนำดัง ได้กินอาหารชั้นเลิศ และปากของข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยริมฝีปากที่ขึ้นบาน’

การสรรเสริญและการนมัสการจะนำมาซึ่งความยินดีเปี่ยมล้น

สดุดี 100:4 ‘จงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการขอบพระคุณ และเข้าบริเวณพระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญ จงขอบพระคุณพระองค์ จงถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์’

สดุดี 16:11 ‘พระองค์ทรงสำแดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ ต่อพระพักตร์พระองค์มีความยินดีเปี่ยมล้น ในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความพลัดพลินอยู่เป็นนิตย์’

เราถูกเรียกมาเพื่อสรรเสริญพระเจ้าด้วยเครื่องดนตรีใดก็ตามที่เรามี

สดุดี 150:1-6 ‘สรรเสริญพระยาห์เวห์ จงสรรเสริญพระเจ้าในสถานนมัสการของพระองค์ จงสรรเสริญพระองค์ในพื้นที่อันอันอานุภาพของพระองค์ ‘จงสรรเสริญพระองค์ เพราะกิจการอันทรงอานุภาพของพระองค์ จงสรรเสริญพระองค์ ตามความยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงแตร จงสรรเสริญพระองค์ด้วยพิณเขาคู่และพิณใหญ่ จงสรรเสริญพระองค์ด้วยรำมะนา และการเต้นรำ จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเครื่องสายและปี่ จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงฉิ่ง จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงฉาบ จงให้ทุกสิ่งที่ทำใจสรรเสริญพระยาห์เวห์ สรรเสริญพระยาห์เวห์’

ค. ให้เราขอบพระคุณและสรรเสริญอยู่เรื่อยไป

สังเกตให้ดีว่าในสดุดี 150 เราถูกบอกกล่าวให้สรรเสริญพระเจ้าไปกี่ครั้ง พระคัมภีร์นั้นเต็มไปด้วยข้อพระคัมภีร์ที่บอกให้เราขอบพระคุณและสรรเสริญพระเจ้า

1 พงสาวดาร 16:8 ‘จงขอบพระคุณพระยาห์เวห์ จงร้องออกพระนามพระองค์ จงประกาศบรรดากิจการของพระองค์แก่ชนชาติทั้งหลาย’

สดุดี 75:1 'ข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอขอบพระคุณพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ทั้งหลายขอขอบพระคุณ พระนามของพระองค์อยู่ใกล้ พวกเขาเล่าถึงการอัศจรรย์ต่างๆ ของพระองค์'

1 พงสาวดาร 16:34 'จงขอบพระคุณพระยาห์เวห์เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ ดำรงนิรันดร์'

สดุดี 92:1 'เป็นการดีที่จะขอบพระคุณพระยาห์เวห์ ข้าแต่องค์ผู้สูงสุด ที่จะร้องเพลงสดุดีพระนามของพระองค์'

สดุดี 30:12 'เพื่อข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดีพระองค์และไม่นิ่งเงียบ ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระองค์เป็นนิตย์'

ง. ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องผ่านการขอบพระคุณและการสรรเสริญพระเจ้าได้อย่างไร

การขอบพระคุณและการสรรเสริญพระเจ้าจะดึงความสนใจของเราเข้าสู่การทรงสถิตของพระเจ้าทั้งภายในเราและรอบตัวเรา ทำให้เราไว้วางใจ มีความเชื่อ และการไว้วางใจซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติ ถ้าเราเชื่อฟังพระองค์ด้วยการขอบพระคุณในทุกสถานการณ์ เราก็ได้ใช้ความเชื่อที่ว่าพระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับการขอบพระคุณและการสรรเสริญแม้ในเวลาที่เราไม่รู้ว่าคุณธรรมเหล่านั้นสุดท้ายแล้วจะมีออกมาเป็นอย่างไร

บทที่ 7

ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้า (ไม่ใช่การแสดงให้เห็นภายนอก ตอนที่ 1)

ในพระคัมภีร์ เราได้อ่านเรื่องราวของหนึ่งในกษัตริย์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคนหนึ่งคือ กษัตริย์ดาวิด อิสราเอลจำเป็นต้องมีกษัตริย์ใหม่ เนื่องด้วยว่าซาอูลไม่เชื่อฟังพระเจ้า ซาอูลไม่ได้ติดตามพระคำรัสของพระเจ้า ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีกษัตริย์ใหม่

พระเจ้าบอกให้ผู้เผยพระวจนะที่ชื่อ ซามูเอลไปที่บ้านของเจสซีและที่นั่นเขาจะพบชายคนหนึ่งที่ จะได้รับการเจิมให้เป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอล แล้วซามูเอลก็ไปที่บ้านของเจสซี ซึ่งได้เจอลูกชายคนโตของเจสซี ผู้ ซึ่งมีรูปร่างสูง หน้าตาหล่อเหลา และแข็งแรง เขาคนนี้มีคุณสมบัติเป็นกษัตริย์ได้ ลักษณะภายนอกดูดีมาก ซามูเอล จึงเตรียมพร้อมที่จะเจิมตั้งเขาเป็นกษัตริย์องค์ต่อไป แต่แล้วทันใดนั้นพระเจ้าก็บอกให้ซามูเอลหยุดเสียก่อน

เราอ่านใน 1 ซามูเอล 16:7 ‘แต่พระยาห์เวห์ตรัสกับซามูเอลว่า “อย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือที่ความสูงแห่ง ร่างกายของเขา เพราะเราไม่ยอมรับเขา เพราะพระยาห์เวห์ไม่ได้ทอดพระเนตรเหมือนที่มนุษย์ดู เพราะมนุษย์ดูที่ รูปร่างภายนอก แต่พระยาห์เวห์ทอดพระเนตรจิตใจ’

พระเจ้าไม่ได้ดูที่รูปร่างภายนอก พระเจ้าทรงดูที่จิตใจ พระองค์ทรงต้องประสงค์เลือกลูกชายคนสุดท้ายของเจสซี ชื่อ ดาวิด พระคัมภีร์บอกว่าดาวิดเป็นคนที่พระเจ้าทรงชื่นชอบ

กิจการ 13:22 ‘เมื่อทรงถอดซาอูลแล้ว พระองค์ทรงตั้งดาวิดขึ้นเป็นกษัตริย์ของพวกเขา และทรงเป็นพยาน กล่าวถึงดาวิดดังนี้ ‘เราพบว่าดาวิดบุตรของเจสซีเป็นคนที่ใจเราชื่นชอบ เป็นคนที่จะทำให้ความประสงค์ของเรา สำเร็จทุกประการ’

พระเจ้าทรงห่วงใยในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์ ในพระคัมภีร์นั้นเต็มไปด้วยข้อคัมภีร์ที่ พูดถึงเรื่องจิตใจของเรา

ลูกา 10:27 ‘เขาพูดตอบว่า “พวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่าน ด้วยสุดจิต ของท่าน ด้วยสุดกำลังของท่าน และด้วยสุดความคิดของท่าน และจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง’

สุภาษิต 4:23 ‘จงระแวดระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใด เพราะทุกสิ่ง que เจ้าทำออกมาจากใจ’

ใน สดุดี 51:10 ผู้เขียนทูลขอพระเจ้าเนรมิตสร้างใจสะอาดในของเขา ‘ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเนรมิตสร้างใจสะอาดในข้าพระองค์ และขอทรงสร้างจิตใจหนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์’

เราเองก็ควรอธิษฐานทูลขอเพื่อให้พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างใจสะอาดในเราด้วย

สุภาษิต 7:25 บอกว่า ‘อย่าให้ใจของเจ้าหันไปตามทางของนาง อย่าหลงอยู่ในวิถีของนาง’

เมื่อพระคัมภีร์พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องหัวใจของคุณ นั่นคือการพูดถึงคนที่คุณเป็นภายในใจเรา ภายนอกคุณก็สามารถไปคริสตจักรและถือพระคัมภีร์ไปคริสตจักร โดยภายนอกของคุณนั้น คุณอาจจะดูดีในสายตาคนอื่น แต่พระเจ้าต้องการให้คุณรู้ว่าสิ่งที่สำคัญจริงๆ คือสิ่งที่อยู่ภายในใจ

คริสตจักรแรกที่ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมนมัสการ ในตอนนั้นจะมีสมาชิกหนึ่งคนที่นั่งตรงหนึ่งในแถวเก้าอี้มานั่งด้านหน้าในทุกๆ สัปดาห์ เขาจะชูมือขึ้น นมัสการ และอธิษฐาน เขาดูเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์มาก จากภายนอก ทุกคนก็คิดว่าเขาดูเป็นคริสตชนที่เข้มแข็ง แต่เขาทำธุรกิจอยู่อย่างหนึ่งที่มีสมาชิกหลายคนร่วมลงทุนด้วย สมาชิกคริสตจักรเหล่านั้นได้เอาเงินให้เขา เพื่อที่จะได้ทำเงินมากขึ้นได้ แต่ปรากฏว่าชายคนนี้ได้ขโมยเงินของทุกคน แล้วต่อมาเขาถูกตำรวจจับกุมและเข้าคุกในที่สุด

ภายนอกของเขาดูดีในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่พระเจ้าทรงทอดพระเนตรที่จิตใจ

ในกิจการ 5:1-11 สามภรรยาขายที่ดินของพวกเขาและถวายเงินก้อนใหญ่ให้กับคริสตจักร การกระทำลักษณะนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่แทนที่จะพูดความจริง พวกเขาโกหก พวกเขาต้องการให้ทุกคนคิดว่าพวกเขาให้เงินทั้งหมดที่ได้จากการขายที่ดินแก่พระเจ้า แต่พวกเขาไม่ได้ทำแบบนั้น พวกเขาให้เงินเกือบทั้งหมดแก่คริสตจักร และเก็บส่วนหนึ่งไว้กับตัวเอง สิ่งนี้ไม่ได้แย่มากนัก แต่ปัญหาก็คือการที่พวกเขาโกหกเพื่อทำให้ภาพลักษณ์ของตัวเองดูดี โดยพวกเขาพูดว่า “เราถวายทั้งหมดให้แก่คริสตจักร”

เปโตร ผู้ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำ ได้พูดไว้ในกิจการ 5:4-5 ‘เมื่อที่ดินยังอยู่กับเจ้าไม่ใช่หรือ เมื่อขายแล้วเงินก็ยังอยู่ในสิทธิอำนาจของเจ้าไม่ใช่หรือ มีอะไรทำให้ใจของเจ้าคิดทำอย่างนี้ เจ้าไม่ได้โกหกมนุษย์แต่โกหกพระเจ้า’⁵ ‘เมื่ออานาเนียได้ยื่นคำเหล่านั้นก็ล้มลงและสิ้นใจ’

มองดูภายนอกแล้ว สามภรรยาผู้นั้นดูดี แต่พวกเขาไม่สามารถหลอกลวงพระเจ้าได้ พระองค์ทรงทอดพระเนตรที่จิตใจ และไม่ประสงค์ให้ผู้คนในคริสตจักรเป็นคนหลอกลวงหรือหนีโกง ศิษยาภิบาลและผู้นำ

คริสตจักรที่ดูเป็นจิตวิญญาณเข้มแข็ง แต่ยังคงมีสุรา โภก หรือทำผิดศีลธรรม ไม่ได้รักษาใจของเขาไว้ คริสตจักรของพวกเขา การประกาศข่าวประเสริฐของพวกเขา และพันธกิจของพวกเขาที่จะอ่อนแอ คำถามคือ คุณจะสังเกตผู้นำที่มีความห่อกลวงได้อย่างไร

มัทธิว 7:15-20 ¹⁵ท่านทั้งหลายจงระวังพวกผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จ ที่มาหาท่านนุ่งห่มเหมือนแกะ แต่ภายในนั้นร้ายกาจเหมือนหมาป่า ¹⁶พวกท่านจะรู้จักพวกเขาได้ด้วยผลของพวกเขา ผลองุ่นนั้นเก็บได้จากต้นไม่มีหนาม หรือ และผลมะเดื่อที่เก็บได้จากพืชหนามหรือ ¹⁷ต้นไม้ดีย่อมให้แต่ผลดี ต้นไม้เลวก็ย่อมให้ผลเลว ¹⁸ต้นไม้ดีจะเกิดผลเลวไม่ได้ หรือต้นไม้เลวจะเกิดผลดีก็ไม่ได้ ¹⁹ต้นไม้ซึ่งไม่เกิดผลดีย่อมต้องถูกฟันลงและทิ้งเสียในไฟ ²⁰เพราะฉะนั้น พวกท่านจะรู้จักเขาได้เพราะผลของพวกเขา'

ในฐานะผู้เชื่อ แน่ใจว่าเราไม่ต้องการที่จะใช้ชีวิตอย่างคนหน้าซื่อใจคด ที่พูดอีกอย่าง แต่ทำอีกอย่าง

มัทธิว 5:8 'คนที่มีใจบริสุทธิ์ ก็เป็นสุข เพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้เห็นพระเจ้า'

มีศิษยาภิบาลคนหนึ่งที่เป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรขนาดใหญ่ในแฮมป์เชียร์อยู่ที่งานศพ ตอนนั้นเขากำลังช่วยยกโลงศพ พอถึงช่วงเวลาที่เขาก้มตัวลง เครื่องรางจากหมอผีหล่นออกจากกระเป๋าเสื้อของเขา เขาอยากซ่อนมันจากผู้คน เขาเลยเอาเท้าเหยียบบนเครื่องรางนั้น เมื่อผู้คนเดินไปได้สักระยะหนึ่ง เขาก็มองดูรอบๆ และคิดว่าเครื่องรางอย่างรวดเร็วและเก็บมันเข้ากระเป๋าเสื้อของเขา เขาอยากเก็บความลับนี้ไว้ แต่มีสมาชิกคริสตจักรเห็นเหตุการณ์นั้นได้เห็นแล้ว เขาก็สั่งสอนสมาชิกให้ต่อต้านหมอผีตามปกติ แต่ตัวเขาเองกลับยอมรับเอาสิ่งนั้น เขาพูดอีกอย่างหนึ่ง แต่ในใจของเขาและในส่วนที่เป็นความลับของเขา เขากลับทำอีกอย่างหนึ่ง เราจำเป็นต้องกลับใจในเรื่องนี้ภายในคริสตจักร

2 โครินธ์ 5:14-15, 17 ¹⁴เพราะว่าความรักของพระคริสต์ควบคุมเราอยู่ เรามั่นใจเช่นนี้ว่ามีผู้หนึ่งสิ้นพระชนม์เพื่อทุกคน ดังนั้นทุกคนจึงตายแล้ว ¹⁵และพระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อทุกคน เพื่อบรรดาคนที่มีชีวิตอยู่จะไม่อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไป แต่จะอยู่เพื่อพระองค์ที่สิ้นพระชนม์ และทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลาย ¹⁷ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่า ๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น'

ขอบคุณพระเยซูที่ให้หัวใจใหม่แก่เรา บังเกิดใหม่อีกครั้งโดยพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อที่เราจะดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์และถวายเกียรติแด่พระองค์

บทที่ 8

ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้า (ไม่ใช่การแสดงให้เห็นภายนอก ตอนที่ 2)

เมื่อความสัมพันธ์ในความรักระหว่างเรากับพระเจ้าเติบโตขึ้น เราจะปรารถนาที่จะทำในสิ่งที่คืออย่างเป็นธรรมชาติ แต่พระคัมภีร์ให้คำชี้แนะและคำเตือนแก่เราด้วยเช่นกัน

1. กระทำศาสนกิจ - ไม่ใช่การกระทำเพื่อโอ้อวด

พระเจ้าบอกเราใน *มัทธิว 6:1* ‘จงระวัง อย่าทำศาสนกิจเพื่ออวดคนอื่น ถ้าทำอย่างนั้นท่านทั้งหลายจะ *ไม่*ได้รับบำเหน็จจากพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์’ พระเยซูทรงเตือนสิ่งนี้แก่คริสตจักร “จงระวัง” ให้ระมัดระวัง เพราะว่ามี การทดลองอยู่ตลอดเวลาในเรื่องการทำดีเพียงเพื่อให้เห็นคนอื่นเห็น ถ้าคุณทำแบบนี้ พระเจ้าจะไม่ประทานบำเหน็จแก่คุณ

สิ่งนี้อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ในคริสตจักรได้ ผู้คนต้องการที่ถูกมองว่าเป็นคนที่มีจิตวิญญาณเข้มแข็ง หรือต้องการได้รับความชื่นชมจากคนอื่น แต่เราต้องหยุดคิดที่จะเอาใจผู้คน แต่ให้คิดว่าเราจะทำอะไรเพื่อให้พระเจ้าพอพระทัยต่างหาก

เมื่อคุณอยากจะทำสิ่งที่ดี พระเจ้าบอกว่า “เก็บไว้เป็นความลับ เพราะเป็นเรื่องระหว่างเจ้าและเรา” อย่าอวดและป่าวประกาศให้ทุกคนทราบ

2. การทำงานหรือการถวายเงิน - ไม่ใช่การกระทำเพื่อโอ้อวด

มัทธิว 6:2-3 ‘เพราะฉะนั้น เมื่อท่านทำงานอย่าเป่าแตรข้างหน้าเหมือนพวกคนหน้าซื่อใจคด ที่ทำในธรรมศาลาและตามถนน เพื่อให้คนสรรเสริญ เราบอกความจริงแก่พวกท่านว่า พวกเขาได้รับบำเหน็จของพวกเขาแล้ว’ แต่ท่านเมื่อทำงาน อย่าให้มีมือซ้ายรู้การกระทำของมือขวา’ หมายความว่าเราควรทำทุกอย่างที่เราทำได้โดยเก็บเป็นความลับ

ผู้นำคริสตจักรจำเป็นต้องหาทางให้คนสามารถที่จะให้เป็นการส่วนตัวเพื่อที่คนอื่นจะได้ไม่เห็นในสิ่งที่เขาเหล่านั้นกำลังให้ การมีตะกร้าใหญ่ก้นตื้นวางบนโต๊ะด้านหน้าของห้องนมัสการคริสตจักรที่ซึ่งทุกคนยืนรวมกันและหย่อนเงินถวายถือว่าไม่ใช่ความคิดที่ดีนัก มันจะดีกว่าถ้าหากว่ามีตะกร้าก้นลึกเพื่อที่จะไม่มีใครมองเห็นว่าหย่อนเงินถวายไปเท่าไร โดยการวางตะกร้าไว้ที่ด้านหลังของห้องนมัสการคริสตจักร เพื่อที่สมาชิกจะสามารถหย่อนเงินถวายตอนขาออก แทนที่จะวางไว้ด้านหน้าห้องนมัสการคริสตจักรแล้วทุกคนก็จะเห็นว่าใครถวายหรือไม่ได้ถวาย ยังจะเป็นการเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ถวายด้วย หัวใจสำคัญก็คือการถวายนั้นควร

เป็นเรื่องระหว่างผู้ถวายและพระเจ้า ในคริสตจักรเราจะต้องไม่ไปวประกาศถึงจำนวนเงินที่ถวายของแต่ละคน หรืออ่านรายชื่อของคนที่ไม่ได้ถวาย

เราไม่ต้องการบังคับผู้คนที่ให้ถวาย พระเจ้าทรงเรียกคริสเตียนเพื่อให้ด้วยความเต็มใจและมีหัวใจที่ชื่นชมยินดี ไม่อยู่ภายใต้การบังคับ

2 โครินธ์ 9:7 'แต่ละคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจ ไม่ใช่ให้ด้วยความเสียดาย ไม่ใช่ให้ด้วยความจำใจ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดี'

พระเจ้าไม่ต้องการเงินของเรา การถวายคือหลักการที่พระเจ้าทรงต้องการให้เราได้เรียนรู้ ถ้าเรามีความเชื่อและถวาย พระเจ้าจะทรงอวยพรเรา พระเจ้าต้องการเราทุกคนที่จะเรียนรู้ในการไว้วางใจในพระองค์ ในคริสตจักร ทุกคนนั้นล้วนถวายด้วยความเต็มใจ ไม่มีใครอยู่ในสภาวะที่ต้องถวาย เราไม่ได้จ่ายเงินเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักร สมาชิกไม่ต้องจ่าย พวกเขาจะถวายด้วยความเต็มใจ คริสตจักรไม่จำเป็นต้องถวาย ยกตัวอย่างเช่น คริสตจักรท้องถิ่นไม่จำเป็นต้องถวายเงินให้แก่ศิษยาภิบาลระดับเขต หรือคณะกรรมการระดับจังหวัด หรือศิษยาภิบาลระดับระดับจังหวัด การถวายทุกอย่างล้วนเป็นการถวายด้วยความเต็มใจ

ดังนั้นแล้ว ผู้นำคนไหนที่ประกาศในคริสตจักรว่ามีใครบางคนไม่ได้ถวาย ผู้นำคนนั้นจำเป็นต้องกลับใจ

มัทธิว 6:3-4 'แต่ท่านเมื่อทำทาน อย่าให้มือซ้ายรู้การกระทำของมือขวา 'เพื่อว่าท่านของท่านจะเป็นท่านลับ และพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ลับ จะประทานบำเหน็จแก่ท่าน'

นี่คือรูปแบบการถวายที่พระเจ้าอยากให้เห็น "ให้ของขวัญแบบเป็นการส่วนตัว"

เมื่อเราอธิษฐานหรืออดอาหารอธิษฐานก็ทำในลักษณะเดียวกัน

3. การอธิษฐานและอดอาหารอธิษฐาน - ไม่ใช่การกระทำเพื่อโอ้อวด

มัทธิว 6:5 'เมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐาน อย่าเป็นเหมือนพวกหน้าซื่อใจคด เพราะพวกเขาชอบยืนอธิษฐานในธรรมศาลาและตามมุมถนนต่างๆ เพื่อจะให้คนทั้งปวงเห็น เราบอกความจริงกับพวกท่านว่าพวกเขาได้รับบำเหน็จของเขาแล้ว'

บางครั้งเราอาจต้องอธิษฐานในที่สาธารณะ แต่การอธิษฐานของเราโดยส่วนใหญ่จำเป็นต้องทำในที่ลับ

ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันเวลาที่เราคออาหารอธิษฐาน อย่าบอกใครว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ คริสเตียนเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวของคุณกับพระเจ้า ไม่ใช่เพื่อทำให้คนอื่นเห็น

มัทธิว 6:7 'แต่เมื่อพวกท่านอธิษฐาน อย่าพูดพล่อย ๆ ซ้ำซาก เหมือนบรรดาคนต่างชาติเพราะเขาคิดว่าพูดมากหลายคำ พระเจ้าจะโปรดฟัง'

คนที่คริสตจักรมักคิดว่าพวกเขาจะเป็นคนที่เข้มแข็งในฝ่ายวิญญาณมากขึ้นถ้าพวกเขาโห่ร้องหรือแสดงออกในเรื่องอารมณ์ บางคนก็คิดว่าเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณมากกว่าที่จะอธิษฐานนานกว่าคนอื่น ย้ำอีกครั้งว่าความเป็นฝ่ายวิญญาณไม่ใช่สิ่งที่คุณทำต่อหน้าสาธารณชน แต่เป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างคุณกับพระเจ้า '...จะมักเขม้นอธิษฐาน' โรม 12:12

แต่พระเยซูทรงตรัสว่า "อย่าพูดพร่ำเพรื่อไปเรื่อย" พระเจ้าคงจะไม่ตอบสนองอะไรต่อคำอธิษฐานของเรา ถ้าหากเรามัวแต่พูดคำเดิมๆ ซ้ำแล้วซ้ำอีก มันไม่ใช่สิ่งที่แสดงให้เห็นภายนอก

มัทธิว 6:16-18 ¹⁶เมื่อท่านทั้งหลายถืออดอาหาร อย่าทำหน้าเศร้าหมองเหมือนพวกคนหน้าซื่อใจคด เพราะพวกเขาทำหน้าให้มอมแมม เพื่อจะ使人เห็นว่าเขาถืออดอาหาร เรบอกความจริงแก่พวกท่านว่า พวกเขาได้บำเหน็จของเขาแล้ว ¹⁷แต่ท่านเมื่อถืออดอาหาร จงล้างหน้าและเอาน้ำมันขโลมศีรษะ ¹⁸เพื่อคนทั้งหลายจะไม่รู้ว่าท่านถืออดอาหาร แต่ให้ปรากฏแก่พระบิดาของท่าน ผู้สถิตในที่ลับ และพระบิดาของท่าน ผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ลับจะประทานบำเหน็จแก่ท่าน'

ทำไมเราต้องกระทำศาสนกิจ ทำไมเราต้องถวาย ทำไมเราต้องอธิษฐานและอดอาหารอธิษฐาน เราทำสิ่งเหล่านี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้คือการตอบสนองอย่างเป็นธรรมชาติว่าเรารักพระองค์ เป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่พระเจ้าผู้สร้างจักรวาลนี้อยากได้ยินเสียงเราเวลาที่เรายุ่งกับพระองค์ พระองค์บอกเราให้อธิษฐานและพระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะสดับคำทูลขอของเรา เนื่องด้วยว่าการอธิษฐานนั้นเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มาก ดังนั้นเราไม่ควรด้วยค่าการอธิษฐาน โดยการทำให้เป็นช่องทางที่จะอวดผู้คนที่เรามีความเป็นคนฝ่ายวิญญาณมากแค่ไหน

บทที่ 9

ความรอด ตอนที่ 1

เราอ่านในเอเฟซัส 2:8-9 ‘เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณ โดยทางความเชื่อ ความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่าน แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า’ ไม่ใช่มาจากการกระทำ เพื่อไม่ให้ใครรอดได้’

ก. ไม่ใช่มาจากการกระทำสิ่งที่ดี

เมื่อเราได้เรียนในหลักการที่ 1 บทที่ 6 เราได้รับความรอดโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อ ความเชื่อที่เรามีนั้นเป็นของประทานที่มาจากพระเจ้า เราไม่สามารถรอดได้โดยการพูดว่าเราสมควรที่จะไปสวรรค์ การโอ้อวดทุกแบบล้วนเป็นเรื่องไม่จริง

- ผมสามารถไปสวรรค์โดยการทำดีได้หรือไม่ คำตอบคือ ไม่ได้
- ผมสามารถไปสวรรค์โดยการทำบาปน้อยลงได้หรือไม่ คำตอบคือ ไม่ได้

ผมไปสวรรค์ได้เพราะฉันมีความเชื่อที่แท้จริงในองค์พระเยซูคริสตเจ้า

เราได้ทำบาป แต่เราทุกคนรอดได้ผ่านทางความเชื่อในพระเยซูและในสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อเรา

อิสยาห์ 53:6 ‘เราทุกคนหลงทางไปเหมือนแกะ ต่างคนต่างหันไปตามทางของตนเอง และพระยาห์เวห์ทรงวางความผิดบาป ของเราทุกคนลงบนตัวท่าน’

โรม 6:23 ‘เพราะว่าค่าจ้างของบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา’

โคโลสี 2:14 ‘พระองค์ทรงฉีกเอกสารหนี้ที่มีคำสั่งต่างๆ ซึ่งต่อสู้และขัดขวางเรา และทรงขจัดไปเสียโดยตรึงไว้ที่กางเขน’

เอเฟซัส 2:8 ‘เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณ โดยทางความเชื่อ ความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่าน แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า’

ข. ถ้าเรายังคงทำบาปต่อไป เราสามารถสูญเสียความรอดได้หรือไม่

มีครั้งหนึ่ง ผมไปคริสตจักรที่มีศิษยาภิบาลพูดว่า “ถ้าคุณไม่ฟังคำเทศนาแห่งพระวาระของพระเจ้า คุณก็กำลังจะสูญเสียความรอดของคุณ” และอีกคริสตจักรหนึ่ง ผู้นำระดับสูงพูดว่า “ถ้าคุณดื่มสุรา คุณจะสูญเสียความรอดไป” คำพูดเหล่านี้ไม่เป็นความจริงเลยแม้แต่นิดเดียว ไม่มีใครสูญเสียความรอดของพวกเขา เพียงเพราะเขาทำบางอย่างผิดพลาดไป

พระเยซูทรงแบกรับเอาการลงโทษที่เราสมควรได้รับเพราะบาปของเราด้วยตัวพระองค์เองแล้วตอนที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน

เราไปสวรรค์ได้เพราะเราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทำเช่นนั้น เราจะไปนรกเพราะว่าเราไม่เชื่อในพระเยซูและในสิ่งที่พระองค์ทรงทำ

1 ยอห์น 5:11-12 ¹¹และพยานหลักฐานนั้นก็คือ พระเจ้าประทานชีวิตนิรันดร์แก่เรา และชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์ ¹²คนที่มีพระบุตรก็มีชีวิต คนที่ไม่มีพระบุตรก็ไม่มีชีวิต

ทุกคนทำบาป ทุกคนทำผิดพลาด ทุกคนเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า (โรม 3:23) แต่พระเจ้าทรงรักเรา และอยากให้เราเข้าแผ่นดินสวรรค์ พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพราะความบาปของเราในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

โรม 3:23 ‘เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า’

เราอ่านใน 1 ยอห์น 1:8-10 ⁸ถ้าเราล่าวว่าเราไม่มีบาป เราก็หลอกตัวเอง และสิ่งจะไม่ได้อยู่ในตัวเราเลย ⁹ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น ¹⁰ถ้าเราล่าวว่าเราไม่ได้ทำบาป ก็เท่ากับเราทำให้พระองค์เป็นผู้ตรัสมุสา และพระคำรัสขของพระองค์ก็ไม่ได้อยู่ในตัวเราเลย

เราจำเป็นต้องสารภาพความบาปของเราและทูลขอพระเจ้าให้ยกโทษบาปเราและชำระเราให้สะอาด บริสุทธิ์ให้สังเกตว่าพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า ไม่มีผู้ใดสามารถพูดได้ว่า “ฉันได้เลิกทำบาปแล้ว” ใครก็ตามที่พูดแบบนี้ก็เป็นคนที่พูดปด

แม้กระทั่งอัครทูตเปาโล ที่เป็นคนเขียนหนังสือส่วนใหญ่ในพระคริสตธรรมพันธสัญญาใหม่ ก็เรียกตัวเองว่าเป็นหัวหน้าของคนบาป ท่านเล่าว่าท่านได้ข่มเหงผู้ติดตามพระเยซูยังงัยบ้างก่อนที่จะมีประสบการณ์

“บังเกิดใหม่” แต่เพราะท่านจำได้ว่าท่านเป็นคนบาปมากแค่ไหนในอดีต ท่านเลยตระหนักได้ว่าพระเจ้าทรงมีพระเมตตาตามากแค่ไหน

1 ทิโมธี 1:13-14,16-17 ¹³แม้ว่าเมื่อก่อนข้าพเจ้าจะเป็นคนหมิ่นพระเกียรติ ข่มเหง และทำการรุนแรง แต่ข้าพเจ้าก็ยังได้รับพระเมตตา เพราะข้าพเจ้าทำไปด้วยความโหดเหี้ยมเพราะความไม่เชื่อ ¹⁴แต่พระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นมีเหลือล้นสำหรับข้าพเจ้า รวมทั้งความเชื่อและความรักซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์ ¹⁶แต่เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้รับพระเมตตา เพื่อว่าพระเยซูคริสต์จะได้ทรงสำแดงความอดทนอย่างยิ่งต่อข้าพเจ้าซึ่งเป็นตัวเอ็งนั้น เพื่อเป็นแบบอย่างแก่คนทั้งหลาย ที่จะเชื่อในพระองค์ แล้วได้รับชีวิตนิรันดร์ ¹⁷พระมหากษัตริย์ผู้ทรงดำรงอยู่นิรันดร์ ผู้เป็นองค์อมตะ และไม่ทรงปรากฏแก่ตา ผู้เป็นพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียว ขอพระเกียรติและพระสิริจงมีแด่พระองค์สืบ ๆ ไปเป็นนิรันดร์ อามิน’

ใจความสำคัญคือ ผู้คนจะไม่สูญเสียความรอดของพวกเขาเพียงเพราะความบาปของพวกเขา ผู้คนมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์หรือไม่มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์ ยังไงก็ตาม ถ้าผู้คนเลิกเชื่อในพระเยซู และตัดสินใจเลิกติดตามพระเยซู สิ่งนี้ก็จะกลายเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่ได้รับความรอด

แม้ว่าเราจะทำบาปต่อไป หัวใจที่เปลี่ยนแปลงไปหมายถึงการที่เราปรารถนาที่จะเลิกทำบาป เราทุกคนล้วนเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า เพราะว่าเราไม่ได้สมบูรณ์แบบ แต่ความแตกต่างคือการที่เราอยากที่จะเป็นเหมือนกับพระเยซูมากยิ่งขึ้นไปอีก เราคือคนกลับใจที่เมื่อเราทำบาป เราก็ขอพระเจ้าช่วยเราให้เป็นเหมือนกับพระองค์มากขึ้น ในฐานะคริสเตียน เรากำลังได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจาก “พระสิริสู่พระสิริ” จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมา

กษัตริย์ดาวิดไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบ ท่านได้ล่วงประเวณี แต่หลังจากนั้น ท่านก็ได้สารภาพอย่างจริงใจ

สดุดี 51:1 ‘ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์ ตามความรักมั่นคงของพระองค์ ตามพระกรุณาอันอุดมของพระองค์ ขอทรงลบบรรดาการละเมิดของข้าพระองค์’ พระเจ้าพูดถึงดาวิดว่า “ชายผู้เป็นที่ชอบพระทัยพระองค์” ในกิจการ 13:22 ดาวิดไม่ได้สมบูรณ์แบบ แต่ท่านรักพระเจ้าจริงๆ และปรารถนาที่จะทำให้พระองค์ทรงพอพระทัย พระเจ้าทรงทอดพระเนตรที่จิตใจของดาวิด

ยิ่งคุณตระหนักได้ว่าคุณได้รับการอภัยมากแค่ไหน ก็ยิ่งทำให้คุณรักพระเยซูและอยากจะทำอะไรเพื่อพระองค์มากขึ้นเท่านั้น ทั้งกษัตริย์ดาวิดและอาจารย์เปาโลล้วนเป็นคนบาป พระคัมภีร์ให้ตัวอย่างแก่เราในเรื่องความบาปของทั้งสองคน แต่ทั้งสองเองก็เป็นตัวอย่างของคนของพระเจ้าที่มีหัวใจที่ดี พวกเขาทั้งสองตระหนักถึงความอ่อนแอของตัวเองและการพึ่งพาในพระคุณของพระเจ้า พระเจ้าทรงเป็นปฎิบัติต่อความเย่อหยิ่ง แต่จะทรงประทานพระคุณแก่คนที่มิใจถ่อม

1 โครินธ์ 1:26-31 ²⁶พี่น้องทั้งหลาย จงพิจารณาคุณภาพพวกท่านเมื่อได้รับการทรงเรียก มีน้อยคนที่โลกถือว่ามีปัญหา มีน้อยคนที่มีอำนาจ มีน้อยคนที่มีตระกูลสูง ²⁷ แต่พระเจ้าได้ทรงเลือกพวกที่โลกถือว่าโง่ เพื่อให้พวกเรามีปัญหาอับอาย และได้ทรงเลือกพวกที่โลกถือว่าอ่อนแอ เพื่อให้พวกที่แข็งแรงอับอาย ²⁸ พระเจ้าได้ทรงเลือกพวกที่โลกถือว่าต่ำต้อยและคูหมิ่น และเห็นว่าไม่สำคัญ เพื่อทำลายสิ่งซึ่งโลกเห็นว่าสำคัญ ²⁹ เพื่อไม่ให้มนุษย์สักคนหนึ่งโอ้อวดเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้ ³⁰ โดยพระองค์ ท่านทั้งหลายจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นพระปัญญาจากพระเจ้าสำหรับเรา ทรงเป็นผู้ทำให้เราชอบธรรม ทรงเป็นผู้ชำระเราให้บริสุทธิ์ และทรงเป็นผู้ไถ่บาป ³¹ เพื่อให้เป็นไปตามคำเขียนไว้ว่า “ให้ผู้อ้อวด อวดองค์พระผู้เป็นเจ้า”

ถ้าเราทำบาป ความรอดของเราสามารถสูญเสียไปได้หรือไม่?

คำตอบคือ “ไม่ได้”

แต่คุณก็ต้องเข้าใจความหมายที่แท้จริงของการรักษาความเชื่อในพระเยซูด้วย

บทที่ 10

ความรอด ตอนที่ 2

ก. ความรอดที่แท้จริงจะนำมาสู่การมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป

ถ้าชีวิตของคุณไม่เปลี่ยน ตั้งแต่ตอนที่คุณคิดว่าคุณเชื่อในพระเยซูคริสต์ ดังนั้นแล้วคุณก็อาจจะไม่ใช่คริสเตียน คุณจำเป็นต้องกลับไปและอ่านคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ (โดยเฉพาะพระธรรมโรม) หรือไปอ่านในหนังสือหลักการที่ 1 ที่เป็นหนังสือของเรา ให้อ่านและอธิษฐานตามบทเรียนที่ 2-6 นอกจากนั้นแล้ว ให้พยายามตามหาผู้เชื่อที่คุณไว้วางใจและเคารพเพื่อช่วยคุณให้เข้าใจว่ากรที่ได้รับความรอดนั้นหมายถึงอะไร และจะทำไม เพื่อให้ติดสนิทกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

กาลาเทีย 2:20 'ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า ชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้า และได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า'

โรม 6:1-4 'ถ้าอย่างนั้น เราจะว่าอย่างไร เราจะอยู่ในบาปต่อไปเพื่อให้พระคุณเพิ่มทวีขึ้นหรือ² เปล่าเลย เราที่ตายต่อบาปแล้วจะมีชีวิตในบาปต่อไปได้อย่างไร³ ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่า เราผู้ที่ได้รับบัพติสมาเข้าในพระเยซูคริสต์ ก็ได้รับบัพติศมานั้นเข้าในการตายของพระองค์⁴ เพราะฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติสมาเข้าในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระบิดาทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากตายโดยพระสิริของพระองค์แล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน'

สิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความเชื่อที่แท้จริงในพระเยซูคริสต์ได้แก่

- 1) การลดลงของบาปในชีวิตคุณ
- 2) การเพิ่มขึ้นของการทำสิ่งที่ดี

สองสิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าคุณนั้นมีความเชื่อในพระเยซูอย่างแท้จริง

2 โครินธ์ 5:17 'ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น'

ผู้คนไม่ได้สูญเสียความรอดของเขาเพราะความบาปและความผิดพลาดของเขา แต่การยังคงทำบาปต่อไปนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่พิสูจน์หรือสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าคุณไม่ได้มีความเชื่อที่แท้จริงในพระเยซู

ให้ใคร่ครวญอย่างรอบคอบใน 1 โครินธ์ 6:9-11 ⁹ท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าคนไม่ชอบธรรมจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า อย่าหลงคิดเลย พวกที่ล่วงประเวณี พวกไหว้รูปเคารพ พวกผิดฝัผิดเมีย พวกโสเภณีชาย พวกรักร่วมเพศ¹⁰ พวกขโมย พวกที่โลภ พวกขี้เมา พวกชอบกล่าวร้าย พวกนอโกง จะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า ¹¹มีบางคนในพวกท่านเคยเป็นอย่างนี้ แต่ท่านทั้งหลายได้รับการล้างชำระแล้ว ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้ว และได้รับการชำระให้ชอบธรรมแล้วโดยพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและโดยพระวิญญาณแห่งพระเจ้าของเรา

สิ่งนี้อาจจะเข้าใจได้ยาก แต่เป็นเรื่องที่สำคัญมาก

คนที่ไม่กลับใจที่ยังคงทำบาปในประเภทนี้ต่อไปนั้น **ไม่ใช่คริสเตียน**

เมื่อผู้เชื่อที่แท้จริงทำบาป พวกเขาจะรู้สึกแค้นและจะกลับใจ นี่คือส่วนทั้งหมดของชีวิตคริสเตียน

เราจะตอบยัง ใจดี ถ้าหากว่ามีคนหนึ่งคิดว่าเขาหรือเธอมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์ แต่ยังคงมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำผิดศีลธรรมในเรื่องเพศ การล่วงประเวณี การขโมย หรือการเมามาย และไม่ยอมกลับใจ แต่ยังคงทำสิ่งเหล่านี้อยู่ต่อไป เขาผู้นี้ก็จะไม่ได้รับมรดกแห่งพระราชอาณาจักรของพระเจ้า (1 โครินธ์ 6:10) คนประเภทนี้ไม่มีความเชื่อในเรื่องความรอดที่แท้จริง พวกเขาไม่ได้ยอมรับอย่างแท้จริงว่าพระเยซูทรงเป็นองค์ราชาและพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา

ข. พวกผู้นั้นมีความเชื่อ แต่ไม่มีความเชื่อในเรื่องความรอด

ยากอบ 2:19 ‘ท่านเชื่อว่าพระเจ้านั้นมีเพียงองค์เดียว นั่นก็ดี แม้พวกผีก็เชื่อและกลัวจนตัวสั่น’

พวกผู้นั้นเชื่อว่าพระเจ้าองค์เดียว และเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า พวกผีเชื่อแม้กระทั่งว่าพระเยซูทรงตายบนไม้กางเขน แต่พวกผีไม่มีความเชื่อในเรื่องความรอด ถ้าเรามีความเชื่อในเรื่องความรอด เราจะมีความปรารถนาที่จะติดตามพระเจ้า การติดตามพระเจ้าหมายถึงการที่ตายต่อตัวเอง และมีชีวิตเพื่อพระองค์

บางคนอาจจะสับสนและคิดว่าพวกเขาเป็นคริสเตียน เพราะว่าพวกเขาไปร่วมนมัสการที่คริสตจักรหรือถวายสิบลด บางคนก็ “ต้อนรับพระเยซู” เพื่อทำให้เพื่อนหรือคู่สมรสสบายใจที่เป็นคนบอกเขาว่าควรทำอย่างนี้

แต่ในใจของพวกเขาไม่ได้ต้องการที่จะติดตามพระเจ้าเลย พระเยซูทรงต้องการทั้งใจของคุณ พระองค์อยากมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคุณ คริสตจักรหรือเพื่อนไม่สามารถทำสิ่งนี้ให้แก่คุณได้ พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง เป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้ นอกจากจะมาทางเรา” เมื่อคุณตัดสินใจมอบชีวิตของคุณแก่พระองค์และรักพระองค์หมดทั้งหัวใจ จิตวิญญาณ และความคิดของคุณ พระองค์ก็จะทรงประทานหัวใจใหม่แก่คุณ คุณจะเสียใจเมื่อทำบาป คุณจะมีความต้องการที่จะทำให้พระบิดาในสวรรค์พอพระทัยและทำในสิ่งที่ถูกต้อง ถ้าใจของคุณไม่เปลี่ยนแปลง คุณก็จะยังคงไม่รู้จักพระเจ้า ความสว่างและความมีดีไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ พระเยซูบอกว่าเราจะรู้จักว่าใครคือลูกของพระเจ้าอย่างแท้จริงได้ โดยการดูที่ผลของพวกเขา ผลนี้ประกอบด้วยความรักที่มีต่อพระเจ้า ความรักที่มีต่อคนอื่น ความชื่นชมยินดี และสันติสุข

ค. พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะช่วยเราให้รอด

เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องเข้าใจพระทัยของพระเจ้า พระองค์ทรงรักเราและปรารถนาที่จะช่วยเราให้รอด

ยอห์น 3:16-17 ¹⁶พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ ¹⁷เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลก ไม่ใช่เพื่อพิพากษาโลก แต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้น’

โรม 5:8 ‘แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา’

ง. พระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งคุณ

พระเยซูตรัสในยอห์น 10:27-29 ²⁷แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา เรารู้จักแกะเหล่านั้น และแกะนั้นก็ตามเรา ²⁸เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะทั้งหลาย แกะเหล่านั้นจะไม่มีวันพินาศและจะไม่มีใครแย่งชิงแกะนั้นไปจากมือของเราได้ ²⁹พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราทรงเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่ง และไม่มีใครสามารถชิงไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาได้’

พระเยซูทรงสัญญาว่าพระองค์ “จะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลย” ฮีบรู 13:5

ให้เราในฟิลิปปี 1:6 ‘ข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีไว้ในพวกท่าน จะทรงทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์’

ให้เราอ่านใน 1 ยอห์น 5:13 ‘ข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านทั้งหลายที่วางใจในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า เพื่อให้ท่านรู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์’

เราได้เรียนรู้ว่า...

- ความรอดคือของประทานจากพระเจ้า ไม่ใช่สิ่งที่เราทำเอง แต่เป็นสิ่งที่ทรงประทานให้โดยพระคุณ
- คริสเตียนไม่สูญเสียความรอดของพวกเขาเพียงเพราะพวกเขาทำบาป เราทุกคนล้วนทำบาป เราทุกคนล้วนกลับใจใหม่ และเรายังคงเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าต่อไป
- ความรอดที่แท้จริงนำมาสู่การมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป

พระประสงค์ของพระเจ้าคือการทำหน้าที่เราทุกคนนั้นได้รับความรอด